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บทที่ 5 
 

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผูวาราชการจังหวัดสระบรุี 
 

การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี เปน

กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาสูประชาชนที่มีประสิทธิภาพ   แสดง

ใหเห็นถึงปฏิกิริยาของประชาชนที่มีตอส่ือสารทางการเมือง ของผูวาราชการจังหวัดในการกําหนด

แนวทางวางแผนกลยุทธการสื่อสาร ไดถูกทิศทาง เปนระบบที่ถูกปรับใหสอดคลองกับศักยภาพ

ของทองถิ่น  โดยหนวยราชการที่เกี่ยวของจะนําแนวคิด และตัวแบบกลยุทธการสื่อสารดังกลาว ไป

เปนแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารของผูบริหารระดับสูงของหนวยราชการตาง ๆ จากสภาพ

ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของรูปแบบของกระบวนการสื่อสารไปสูยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดสระบุรี 

ไดถูกนํามาใชตัดสินใจ ผานกระบวนการสื่อสารและรูปแบบที่เปนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด ประกอบไปดวยกระบวนการสื่อสาร ตามแนวคิดของ David K. Berlo1 ตามลักษณะของ  

S M C R Model และการสื่อสารทางการเมืองของ Brian McNair2 ผนวกเขากับทฤษฎีการสื่อสาร

สองจังหวะ (the two – step flow theory) ของ Paul F. Lazarsfeld3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม และแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เพื่อมุงสรุปกระบวนการ

ส่ือสารทางการเมือง เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาสูประชาชนของผูวาราชการจังหวัด 

และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 

สภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารทางการเมือง ที่มีปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอขีด

ความสามารถของผูสงและผูรับ  

ดังนั้น กระบวนการสื่อสารทางการเมือง จะประสบความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับ

ปจจัยการสื่อสารที่สามารถเขาถึงสิ่งที่ประชาชนตองการหรือไม อยูที่การเชื่อมโยงความสัมพันธใน

ฐานะที่เปนกลไกระหวางรัฐบาล กับประชาชน เพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาสูประชาชน

                                                            
1David K. Berlo, The Process of Communication, (New York: Holt, Rinehart 

and Winston, Inc., 1960).  
2Brian  McNair, (An Introduction to Political Communication), 2nd edition, 

(New York: Routledge, 1999). 
3Paul F. Lazarsfeld, อางถึงใน สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, หลักการสื่อสารมวลชน, พิมพคร้ังที่ 2, 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549).  
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ของผูวาราชการจังหวัด โดยมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม มีความแจมแจง เหมาะสมกับกาลเทศะ   

มีความตอเนื่องสม่ําเสมอ  เลือกใชส่ือไดเหมาะสม และคํานึงถึงความสามารถของผูรับสาร  ซึ่ง

การสื่อสารประกอบดวย ปจจัยสําคัญ 4 ดาน คือ 

1. ผูสงสาร (Sender) 

2. เนื้อหาสาร (Massage) 

3. ชองทางการสื่อสาร (Channel) 

4. ผูรับสาร (Receiver) 

 
การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผูวาราชการจังหวัดสระบรุีเพือ่ 

การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดในปงบประมาณ 2552   
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน  พ.ศ. 2552 

 

จากการศึกษากระบวนการการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งถือวาเปนผูบริหาร

สูงสุดของจังหวัด ในการบริหารงานและจัดการขอมูลขาวสาร  
 

ผูสงสาร (sender: S)   
 

ผูวาราชการจังหวัด นายธนเษก อัศวานุวัตร  มีภูมิลําเนาอยูอําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา วัยเด็กชอบไปอยูวัดเพื่อดูแลยา และเรียนจบชั้นประถมที่โรงเรียนวัดอุโลม 

อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยเด็กเปนคนเรียนเกงขยันขันแข็งและมักสอบไดทุน

ฉลาดของอําเภอซึ่ง มีอําเภอละ 1 ทุนตอนเด็กชอบเลนกีฬาหลายประเภทและมักชอบชกมวย 

ในงานประเพณีประจําปของจังหวัดอยูบอย ๆ เปนคนมานะและชอบชวยเหลือพอแมทําไร ทํานา 

เปนคนขยันตั้งใจเรียนจนสอบไดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดอาศัยอยู 

วัดหัวลําโพง จนจบปริญญาโท  สอบเขารับราชการเมื่อ พ.ศ. 2517 ในตําแหนงปลัดอําเภอ ชีวิต

ราชการตองเผชิญกับงานทาทาย ต่ืนเตน เสี่ยงอันตราย ทุกขระทมทอแทระคนกันไป ตองไปปฏิบัติ

ราชการในดินแดนผูกอการรายคอมมิวนิสตในจังหวัดชายแดนภาคใต เหนือ อีสาน ครบทุกภาค 

ลักษณะงานที่ทํามักไดทํางานยาก ๆ เร่ืองที่ใคร ๆ ไมอยากทํา เชน รักษาผูติดยาเสพติด เฮโรอีน  

ที่อยุธยา ดําเนินการผูบุกรุกโบราณสถานตาง ๆ ชีวิตจริงเปนคนรักความสงบ ชอบศึกษาปฏิบัติ
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ธรรม และในชวงรับราชการบางตําแหนง เชน นายอําเภอ รองผูวาราชการจังหวัด จะไปปฏิบัติ

ธรรมตามวัดบนปาเขาในชนบท เพื่อฝกสมาธิปฏิบัติธรรมใหจิตใจสงบนิ่งมั่นคง4 

 ความรู (knowledge) ของนายธนเษก   อัศวานุวัตร จากการที่เปนผูชอบศึกษาหา

ความรูในหลายศาสตรวิชาทําใหเปนคนที่ มีความรูหลากหลาย ทั้งในดานการเมืองการปกครอง

ระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร 2 แหง พรอมกันจนจบ

การศึกษาและทานชอบอยูวัดมาตั้งแตเด็ก ๆ ทําใหมีความสนใจและเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร 

เคยไปนั่งพยากรณในงานการกุศล ต้ังแตป 2541 จนถึง 2549 เปนเวลา 9 ป นอกจากนี้ 

ยังพยากรณใหขาราชการและประชาชน ตามแตเวลาและโอกาส5 การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมาก 

ถาผูวาราชการจังหวัดมีความรูในเรื่องที่จะสื่อสาร ซึ่งเปนองคประกอบของความนาเชื่อถือที่สําคัญ

ที่ผูรับสารมีตอผูสงสาร ซึ่งไดแก ความรอบรูที่เกี่ยวกับงาน และความสามารถในการสื่อสารเปน

อยางดี ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่น ที่จะแสดงออก นอกจากนี้ จะตองมีความเขาใจลักษณะสังคม 

และวัฒนธรรม (social culture setting) เพราะในจังหวัดประชาชนมีสังคม และมีวัฒนธรรม

แตกตางกันออกไป จะมีการสื่อสารและตีความหมายแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงหรือ

ระดับ (status) ในสังคม จากความเห็นขางตนทําใหทราบวาผูวาราชการจังหวัดมีความเขาใจใน

การประเมินความสามารถของประชาชนและกลุมประชาชนจึงเลือกใชส่ือตาง ๆ ในหลายรูปแบบ

เพื่อใหเขาถึงประชาชนในทุกระดับ 

ในฐานะผูวาราชการจังหวัด นายธนเษก อัศวานุวัตร เปนผูที่มีทักษะความชํานาญ 

ในการสื่อสาร ซึ่งกอนการทํางานทานไดฝกใฝในการเรียนรูในศาสตรความรูในหลายแขนงวิชา 

ทั้งหลักการปกครอง และมีความรูความสามารถ เมื่อยังเล็กทานชอบไปวัดจึงทําใหทานมี 

ความเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคําสอน ในพระพุทธศาสนาและนําหลักคําสอนมาปรับใชในชีวิต

และการทํางาน6  ไดเร่ิมเรียนรูวิชาโหราศาสตรจากตอนเด็ก ๆ และสนใจศึกษาหาความรูเก็บขอมูล

มาตลอด โดยใชภูมิความรูในศาสตรตาง ๆ นี้ มาชวยในการปกครองโดยเปนผูมีความสามารถและ

มีบทบาทสําคัญในการสื่อสาร เพื่อทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับ เนื้อหาขาวสาร ซึ่งมีเจตคติที่ดี

ตอประชาชนเพื่อผลในการสื่อสารใหมีความรูอยางดีเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะสงและเปนผูมี

                                                            
4ธนเษก  อัศวานุวัตร, ผูวาฯ นักโหราศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สยาม 

แทรเวิลเลอรคอม จํากัด, 2552). 
5เพิ่งอาง. 
6อางแลว.  
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ความสามารถในการปรับระดับของขอมูลนั้นใหเหมาะสม และงายตอระดับความรูของผูรับ 

ตลอดจนพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับผูรับสารนั้น 

 ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) เปนสิ่งสําคัญในฐานะผูวาราชการ

จังหวัดเพราะตองเปนผูสงขาวสารใหประชาชนเขาใจ ซึ่งตองใช ทักษะความชํานาญ หรือ

ความสามารถตาง ๆ ที่จะทําการถายทอดขาวสาร ไปยังประชาชนใหสามารถเขาใจขอมูลได

โดยงาย ทักษะในการสื่อสารนี้ ไดแก ความสามารถในการพูด การเขียน การฟง การตีความ ทักษะ

ในการสื่อสาร หรือความสามารถในการสื่อสาร ของผูวาราชการจังหวัดแตละคนอาจมีมากนอย

ตางกัน ซึ่งความสามารถนี้ จะเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิผลของการสื่อสาร ถามีมากก็ทําใหการ

ส่ือสารไดดี รวดเร็ว และงายแกการเขาใจ ทางการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดที่มีตอ

ประชาชนไดกระทําในหลากหลายชองทางแยกแยะไปตามกลุมอาชีพและสื่อที่จะเขาถึงประชาชน

ในหลายชองทาง ซึ่งนายธนเษก   อัศวานุวัตร ไดแสดงความเห็นวา 

“การสื่อสารถึงประชาชน ตองทําหลาย ๆ ดาน เพราะวาประชาชนมีหลายกลุม 

หลายอาชีพ ซึ่งบางคนสามารถเขาถึงสื่อบางประเภทไดผมเคยออกรายการ 

ผูวาราชการจังหวัดพบประชาชน ซึ่งออกตามสถานีวิทยุ เรามีสถานีวิทยุเราจะทํา

อยางไรใหเคาไดฟง บางคนฟงบาง ไมฟงบาง เพราะฉะนั้นเราตองเริ่มจากตอตนทาง 

ก็คือใหทางประชาสัมพันธจังหวัดเชื่อมเครือขายตาง ๆ ในพื้นที่  เพื่อที่จะไดใหไปรับ

เอาสื่อที่เราใหไป เอาไปถายทอดสดทันที หรือบางครั้งเคาจะมาบันทึกบทสัมภาษณ

และนําไปทําเปนเทปเสียง เราออกรายการ  มีออกรายการสดบาง อยางไรก็ดีเราก็จะ

พยายามที่จะใหมีวิทยุชุมชนมากขึ้น” 7 

 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ปลัดเทศบาลทับกวาง อ.แกงคอย  จังหวัดสระบุรี ไดแสดง 

ความคิดเห็นในแนวทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดกับการสื่อสารกับประชาชนของผูวาธนเษก 

อัศวานุวัตร วาทานไดส่ือสารทางตรงไปสูชาวบานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

ใหตรงจุดวาตองเนนการสื่อโดยตรงคือใชการสื่อสารเชิงลายลักษณอักษรส่ังตรงไปยังหัวหนา 

สวนราชการและสื่อวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู โดยกลาววา  

“ผมคิดวาสิ่งที่ทําใหเรารูความตองการของชาวบานคือตองเขาถึงเคาเพื่อให รูปญหา

ของเคา และตองสื่อสารใหเคารูวาเราจะทําอยางไรใหเคาไดบาง ในเรื่องของการสื่อสาร

ทานผูวาทานจะมีหนังสือส่ังการและมีการใหประชาชนตอบกลับเปนแบบทูเวย คือ

จากชาวบานมาสูเรา จากเราลงไปสูชาวบาน การสื่อสารมันก็เปนการสื่อสารทั้งจาก

                                                            
7สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
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จังหวัดสื่อไปยังอําเภอ และผูนําชุมชน แลวก็องคกรปกครองสวนทองถิ่น กับอีกอัน

เราก็ส่ือผานจากหัวหนาสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของลงไป แตวาระบบของการสื่อสารมันก็

จะเปน จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน มันจะเปน

ระดับชั้นไป ตอนนี้สําหรับในการสื่อสารของที่จังหวัดไดดําเนินการอยูนี้ ในสวนของ

การสื่อสารที่ใชก็จะเปนการสื่อสาร ส่ิงแรกก็คือการสื่อสารที่เปนเชิงลายลักษณอักษร

เพราะทานผูวา ธนเษก ฯมีความสามารถในการเขียนหนังสือใหประชาชนเขาใจงาย ๆ 

เชน คิดคําขวัญตาง ๆ ซึ่งเปนทักษะเฉพาะตัวของทานผูวาฯ รวมทั้งในการกลาวเปด

งานตาง ๆ ทานผูวา ธนเษก ฯสามารถพูดไดอยางนาสนใจดึงดูดความสนใจกับ 

ส่ือตาง ๆ ของจังหวัดไดมากครับ” 8   

 นางสาวรุงรัศมี ทะแพงพันธุ เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทําการปกครอง

จังหวัดสระบุรีไดแสดงความคิดเห็นในแนวทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดกับการสื่อสารกับ

ประชาชนของนายธนเษก อัศวานุวัตร เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารรอบดานทั้งการสื่อสาร

โดยตรงดวยการพูดไดชัดเจนตรงไปตรงมา  โดยนางสาวรุงรัศมี ทะแพงพันธุ ไดกลาววา 

“ดิฉันคิดวาทานพูดเกงคะคือทางจังหวัดสระบุรีเราจะมีการจัดรายการวิทยุผูวาพบ

ประชาชนซึ่งทานผูวา ธนเษก ทานจัดรายการทานไดอธิบายงานประจําปตาง ๆ ของ

จังหวัดและบรรยายความเปนมาของงานทานศึกษาความเปนมาของงานวามีที่มา

อยางไรมาอธิบายประชาชน ชาวบานชอบทานคะเพราะทานคุยสนุกและมีความรู

รอบตัวเยอะคะ” 9   

 นายเทียม ปนทอง ชาวบาน ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไดแสดง

ความเห็นในแนวทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดกับการสื่อสารกับประชาชนของนายธนเษก  

อัศวานุวัตร ที่เขาใจชาวบานและเขาถึงงายไมถือตัวพูดเกง พูดเยอะ และไมถือตัว โดยไดแสดง

ความเห็นในประเด็นนี้วา 

                                                            
8สัมภาษณ นายสมบัติ ไตรศักดิ์, ปลัดเทศบาลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี, 4 กันยายน 2556. 
9สัมภาษณ นางสาวรุงรัศมี ทะแพงพันธุ, เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทําการ

ปกครองจังหวัดสระบุรี, 9 ธันวาคม 2556. 
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“ทานผูวา ธนเษก ฯ ผมชอบทานนะ ทานพูดดีเวลาเปดงานผมเห็นทานพูดเขาทานะ 

ทานรูลึก  มีสอดแทรกคําสอนพระดวย ครับ”10   

 ทัศนคติของผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูสงสาร (attitude)  เปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอ

การสื่อสารกับประชาชนใหมีทัศนคติคลอยตาม ประกอบดวยทัศนคติที่ผูสงสารมีตอตัวเอง 

ทัศนคติที่ผูสงสารมีตอส่ิงที่จะพูดและทัศนคติที่ผูสงสารมีตอผูรับสาร ดังนี้ 

 1. ทัศนคติของผูวาราชการจังหวัดที่มีตอตนเอง กลาวคือ ในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งการสั่งการตาง ๆ นั้นตองมีทัศนคติหรือความเชื่อมั่นกอนเพราะเปนผูบริหารเพื่อทําให

ประชาชนหรือผูสงสารมีความรูสึก มีความเชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถ ก็จะทําการสื่อสารไดดี 

ไดรับการยอมรับและใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ จะเห็นไดจากการให 

ความรวมมือในการประสานขอความรวมมือทํากิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัด จากความเห็นของ 

นายธนเษก อัศวานุวัตร ในบทบาท  เปนผูพัฒนาการสื่อสาร เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา 

ผูวาราชการจังหวัด คือ ผูที่จะสามารถนําการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในทุก ๆ ดานรวมทั้งการ

พัฒนาการสื่อสารดวย จะเห็นวาผูวาราชการจังหวัด บางทานสามารถทํางานแลวไดเกิดการ

ยอมรับอยางสูงในขณะที่ผูวาราชการจังหวัดบางทานในเรื่องเดียวกันกลับไดรับการยอมรับ 

นอยกวา ซึ่งสิ่งนี้เปนสวนหนึ่งของการรูจักการพัฒนาสื่อสารใหเกิดประโยชน ซึ่งนายอุกริช พึ่งโสภา 

รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  ไดแสดงความคิดเห็น สนับสนุนในเรื่องนี้เพิ่มเติม 

“นอกจากเปนผูนําผูสนับสนุนผูประสานผูพัฒนาแลวก็เกิดผูบูรณาการสื่อสาร คําวา

บูรณาการสื่อสารคือในขณะนี้ ยกตัวอยางในจังหวัดสระบุรีเรากําลังมีโครงการ การ

สรางเครือขายผูส่ือขาวในจังหวัด เพื่อจะสอดคลองและสะทอนถึงการสรางใหเกิด

ระบบธรรมมาภิบาล เมื่อเปนอยางนี้ ถาหากทานผูวาฯสามารถบูรณาการอาสาสมัคร

ระดับหมูบาน ตําบล สามารถบูรณาการพนักงานขาราชการปกครองสวนทองถิ่น 

ขาราชการของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบรรดาองคกรสื่อสารมวลชนที่มีอยู NGO ที่ทํา

หนาที่ส่ือสารมวลชนมีอยู มาชวยกันบูรณาการรวมกันในการที่จะชวยเผยแพรส่ือสาร

งานในแตละคร้ังก็จะทําใหเกิดการทํางานที่เปนเอกภาพ เอกลักษณข้ึน เพราะฉะนั้น

บทบาทสุดทายในเรื่องของบูรณาการจึงเปนบทบาทที่สําคัญมาก”11  

                                                            
10สัมภาษณ นายเทียม ปนทอง, ชาวบาน ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี, 19 กันยายน 2556. 
11สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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 นางสมพร   พัฒนชัยวัตร  แรงงานจังหวัดสระบุรี  ไดแสดงความคิดเห็นสนับสนุน 

ในเรื่องนี้เพิ่มเติมในประเด็นนี้วา  

“ทานผูวา ธนเษก อัศวานุวัตร ทานจะเปนผูประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของวาหนวยงานใดควรมาเปนเจาภาพรวมมือกันทํา  และคอยติดตาม

ความกาวหนา เพื่อใหเกิดระบบธรรมมาภิบาล ทานผูวาธนเษกฯ สามารถบูรณาการ

ขาราชการปกครองสวนทองถิ่น และขาราชการของรัฐวิสาหกิจ ทานรูพื้นที่วาใครถนัด

อะไรและเลือกใชงานตามความเหมาะสม โดยใหแตและหนวยงานราชการมาชวยกัน

ทํางานรวมกันในแตละครั้งทําใหการทํางานที่เปนเอกภาพ มากขึ้น”12  

2. ทัศนคติของผูวาราชการจังหวัดที่มีตอเรื่องที่จะสื่อสาร ในฐานะเปนผูนํา 

เพราะเมื่อผูวาราชการจังหวัด นําขอมูลส่ือสารไปสูประชาชน สวนราชการก็จะเห็นความสําคัญ 

หรือดําเนินการตาม ในฐานะเปนผูสนับสนุน โดยพยายามสนับสนุนในทุกสวนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, 

องคกรทองถิ่นหรือองคกรประชาชน ไดรูจักการสื่อสารทั้งสองทาง คือส่ือสารระหวางการสะทอน

ขอมูลปญหาใหกับระดับผูบริหารรูและในขณะเดียวกันการสื่อสารโดยรับเอาขอมูลเนื้อหากับไปสู

ประชาชน และในฐานะ ผูประสานเพราะ การสื่อสารจากรัฐบาลสูภาคประชาชนหรือจากรัฐบาลสู

การปกครองทองถิ่นเอง หรือระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับองคกรปกครอง ทองถิ่นเอง ถาไมมี

ตัวเชื่อมก็จะมีปญหา   ซึ่ง นางอารีย คีรีวรรณ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี  ในทัศนะของผูบริหารงาน

ชวยผูวาฯ มีความเห็นสอดคลองกับผูวาราชการจังหวัด คือหนาที่ตามภารกิจจะผานกลไกของรัฐ      

กลไกของรัฐคือ การพัฒนาชุมชนที่มีเจาหนาที่ อยูที่ในระดับอําเภอจนถึงระดับตําบล และ 

ในขณะเดียวกันบทบาทหนาที่ คือสรางกระบวนการมีสวนรวม กระบวนการเรียนรูกับประชาชน ซึ่ง

ในสวนของการทําหนาที่ ก็จะมีการสื่อสารเปนขั้นตอน ระหวางพัฒนากรอําเภอ พัฒนากรจนไปถึง

กลุมผูนําองคกรและเครือขายที่อยูในพื้นที่ ถึงผูนําหรือผูนํากลุมตาง ๆ จะมีสมาชิก ที่ประชาชน 

เขามาเปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ เพราะฉะนั้นในการสื่อสารแตละครั้ง ประชาชนก็จะไดรับขอมูล

ขาวสารโดยตรง  อีกลักษณะหนึ่ง ก็คือการสื่อสารผานกลไกของรัฐ ตามบทบาทหนาที่ ในเรื่องของ

การสื่อสารผานตัวแทนจะเปนในลักษณะที่ มีกลุมองคกรที่เขามาเปนสื่อบุคคล โดยไดแสดง

ความเห็นวา 

“อยางเชนผูส่ือขาวทองที่ ตัวแทนจากเคเบิ้ลทีวี ที่วาเราใชความสัมพันธสวนตัวอยู 

วิทยุชุมชน ก็เราจะมีผูนําชุมชนของเราบางคนมีศักยภาพที่เขาไปอยูในเครือขายของ

วิทยุชุมชน มีงานอะไรของจังหวัดเราก็จะผานไปหลาย ๆ ชองทาง อยางเชนเวลาจะ

                                                            
12สัมภาษณ นางสมพร  พัฒนชัยวัตร, แรงงานจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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จัดงาน มหกรรมโอทอป มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เราก็ใชชองตัวนี้ประชาสัมพันธ

ออกไป และขณะเดียวกันมีอะไรดี ๆ เดน ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารเปนการทํางานของ

เรา  เราก็จะผานทางสื่อนี้เพื่อใหพี่นองประชาชนขางลางไดรับรูขอมูลขาวสารไป

พรอม ๆ กัน เพื่อเขาจะไดเขาถึงขาวสาร ไดประโยชนสูงสุดจากกิจกรรม หรืองานที่

เราจัดประมาณนั้น”13 

 นายวิเชียร  บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความคิดเห็นวา นายธนเษก            

อัศวานุวัตร   มีความรูที่มีตอเร่ืองที่จะสื่อสาร โดยสนับสนุนเพิ่มเติมในประเด็นนี้วา  

“ทานผูวา ธนเษกฯ มีแนวคิดเรื่องการสื่อสารตาง ๆ ที่ทํามามันคอนขางที่จะดีอยูแลว 

คือมีความเขาใจในเนื้อหาอยูแลวการสื่อสารเราดีอยูแลวแตประสิทธิภาพ และกลไก

ตาง ๆ อาจดีบางไมดีบางแตสวนใหญจะเกี่ยวของกับคนแหละ ใชคนเปนพื้นฐาน

ภาพรวมทั่วไปคิดวายอมรับได เชนการรณรงคถาเราเปนตัวตั้งตัวตีทุกอยางไมคอย

ไดผล แตใหแนวทางการทํางานวางเนื้อหาให”14  

3. ทัศนคติของผูวาราชการจังหวัดที่มีตอผูรับสาร การที่ผูสงสารมีทัศนคติที่ดีตอ

ผูรับสารนั้น ทําใหเกิดความจริงใจ มีความตั้งใจ เสียสละ มีความรูสึกที่ดี อาจใชการสื่อโดยตรง 

อาทิเชน การออกจังหวัดเคลื่อนที่ หรือ ออกหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหกับประชาชน 

หรือออกไปพบปะประชาชน หรือไปคุยกับประชาชนที่ประสบกับปญหาตาง ๆ ทําใหไดมีโอกาสไป

แลกเปลี่ยน หรือการเปดประชุม เปดงานตาง ๆ และสื่อสารในสิ่งที่ตองการใหประชาชนไดทําหรือ 

ไมตองการใหประชาชนทําอยางไร  การลงพื้นที่ก็เพื่อไปรับฟงความเดือดรอนของประชาชน แลวก็

เอากลับมาเพื่อทํางานตอ เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดตาม

หลักการในการสื่อสาร 

 โดยนางสมพร   มโนรัตน ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นสอดคลอง

กับ ผูวาราชการจังหวัด ในแงแนวคิดการทํางานในบทบาทการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดไปยัง

ประชาชน อยูที่มุมมองของผูบริหารจะมีแนวความคิดใชการสื่อสารวา 

“ในเรื่องของ การสื่อสารคือการสรางความเขาใจ ไปยังบุคคลที่จะใหเคาเห็น  

คิด และเขาใจตามที่เราเขาใจตองมีกระบวนการสวนรวมจากคน คนนั้น แตอยาง

ผูวาราชการจังหวัด ตองการรวมมือกับทางนายอําเภอ ก็ตองเชิญนายอําเภอมา

                                                            
13สัมภาษณ นายวิเชียร บุญประสิทธิ์, เกษตรจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
14สัมภาษณ นางสมพร พัฒนชัยวัตร, แรงงานจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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ประชุม ถาสมมุติวาผูวาราชการจังหวัดตองการประเด็นนี้ แตมอบรองผูวาราชการ

จังหวัดมานั่งคุย ก็จะไมใชประเด็นของผูวา”15 

ซึ่ง นายถวิล ภูพงษา ประชาชน ในอําเภอเมืองสระบุรีไดแสดงความเห็นสอดคลอง

วาราชการจังหวัด ในแงแนวคิดการทํางานในบทบาทการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดไปยัง

ประชาชน วา 

“เคยเจอทานผูวา ธนเษก ทานมีความรูในหลายดานทานดูหมอเปน คุยสนุก ไมเกร็ง

ครับ เจอทานตอนออกจังหวัดเคลื่อนที่ครับ เห็นทานพูดสั่งงานราชการชัดเจนดีครับ”16 

 ระบบสังคม (social systems) และ วัฒนธรรม (culture) ในการสื่อสารของผูวา

ราชการจังหวัดในฐานะผูสงสาร จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของประชาชน หากผูวา

ราชการจังหวัด และผูรับสารอยูในสังคมแบบเดียวกัน ก็จะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมือนหรือ

สอดคลองกันอยาง    เชน  ในการสั่งการในทางราชการอาจใชหนังสือส่ังการตามระเบียบของ

กฎหมายใหเปนไปตามรายละเอียดที่สงไปในสวนราชการที่เกี่ยวของหรืออาจใชการประชุม

ประจําเดือนในฐานะผูบริหารก็สามารถออกคําสั่งใหทําตามกรอบนโยบายที่ผูวาราชกาจังหวัดให

ไวได ดังจะเห็นไดจากการใชส่ือตาง ๆ ซึ่ง นายธนเษก  อัศวานุวัตร ใชหนังสือส่ังการแบบราชการ

โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนาม ตามกรอบการบริหารบานเมืองเห็นไดจากบทสัมภาษณของ 

นางจิตรา หลวงเจริญ กํานันตําบลหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี กลาววา 

“ผูวาจะสั่งมาตามหัวหนาสวนระดับจังหวัดเรื่อง งานวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัด   

ไปยังอําเภอ แลวถึงจะลงมาตําบล อําเภอแจงอยางไรลงไปที่กํานัน อําเภอจะมี

หนังสือ มีประชาสัมพันธ แลวประชุมหัวหนาสวนประชุมผูใหญบาน นายอําเภอก็จะ

นําเสนองานราชการของแตละจังหวัดมาบอก อีกทางหนึ่งที่สระบุรีผูวาฯจะประชุม

กํานันสัญจรทั่วทั้งสระบุรีผูวาก็จะเอาโครงการตาง ๆ ของสระบุรีที่มีอยูแจงใหที่

ประชุม คือมีวิธีปฏิบัติปกติ คือจากหัวหนาสวน จากนายอําเภอแลวจึงมากํานัน คือ

มี การประชุ ม การประชาสัมพันธ การสั่ งการ  การประชาสัมพั นธ ทํ ายั งไง  

การประชาสัมพันธก็จะมีนโยบายของสระบุรี เชน การประกอบอาชีพ โอทอป งาน

                                                            
15สัมภาษณ นางสมพร มโนรัตน, ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี, 26 กันยายน 2552. 
16สัมภาษณ นายถวิล ภูพงษา, ประชาชน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี,  

26 กันยายน 2552. 
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ประเพณีสงกรานต  งานบุญเขาพรรษา ออกพรรษาของจังหวัดถานายอําเภอมีงาน

สําคัญรีบเรงก็จะเรียกกํานันพบแลวมีการประชุมโดยเรงดวน”17   

 ซึ่ง หากผูสงสาร และผูรับสารอยูในสังคมที่ตางกัน ก็จะมีวิธีการหรือรูปแบบการ

ส่ือสารที่ไมเหมือนกัน เชน การที่ผูวาเลือกใชทั้งการใชหนังสือส่ังการและการพบปะกับประชาชน

โดยตรงนั้นยอมแสดงใหเห็นวา การรับรูขอมูลขาวสาร มีความเปนประชาธิปไตยในการแสดง 

ความคิดเห็น ยอมรับรูขาวสาร หรือใหความสนใจ ในขาวสารอยางเปนอิสระ จากความเชื่อ 

คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนหรือตางกัน จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จ  
 สรุปผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูสงสาร 
 จากขอมูลพบวาผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูสงสาร ซึ่งมีบทบาทสําคัญที่สุดใน

จังหวัด คือ ผูบริหารราชการสูงสุดของจังหวัดที่มีตอประชาชนไดกระทําสื่อสารในหลากหลาย

ชองทางแยกแยะไปตามกลุมอาชีพและสื่อที่จะเขาถึงประชาชนในหลายชองทาง จากบทบาทการ

ส่ือสารของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดส่ือสารแบบใชเจตคติ ที่ดีตอกัน ก็จะทําใหการสื่อสาร

ไดผลดีนั้นจะใชการสื่อสารโดยตรงจากการประชุมมอบหมายงานและผานตัวกลางโดยใชหนังสือ

ส่ังการแบบเปนทางการเอกสารของราชการโดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนาม และลงในพื้นที่

ดวยตัวเองเปนหลัก ทั้งนี้ จากแนวคิด เจตคติเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับ ระหวางผูสงคือผูวาราชการ

จังหวัดที่มีทักษะความรูพื้นที่ และความสามารถสวนตัวที่สนใจศึกษาประวัติความเปนมาของ

จังหวัดสระบุรี  ซึ่งทําใหสามารถสั่งการมอบหมายงานใหแตละหนวยงานทําตามความเหมาะสม 

และผู รับสารคือขาราชการและประชาชน โดยการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดนั้นเนนที่

กลุมเปาหมายวาตองการสื่อสารแบบใดบาง โดยเลือกใชชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมกับ 

กลุมผูรับสารและเลือกใชส่ือที่คํานึงถึง ความรู เพื่อการสื่อสารใหไดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ใหตรงกลุมเปาหมาย จะไดไมมีขอผิดพลาด โดยมีการสั่งการทั้งเอกสารการสั่งการและสั่งการ

โดยตรงกับผูรับผิดชอบในพื้นที่แจงขอมูลขาวสารโดยตรงกับประชาชน จากการบริหารและพัฒนา

แผนงานยุทธศาสตรคือจากการประชุมมอบหมายนโยบายใหหัวหนาสวนราชการตามแผนงาน

มอบหมายงานตาง ๆ ใหตรงกับงานและประสานหนวยงานใหบูรณาการรวมกัน และใชเครื่องมือที่

หนวยงานราชการมีอยู ออกประกาศชี้แจงและลงพื้นที่โดยตรงเพื่อ ทําความเขาใจรวมทั้งจัดทํา

ประชาคม เวทีชาวบานเพื่อใหไดทราบขอมูลจากประชาชนที่มีความตองการ และทําความเขาใจ

ในแผนงานพัฒนาของจังหวัด  

                                                            
17สัมภาษณ นายธวัชชัย เทิดเผาไทย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี,  รายงานการ

ประชุมจังหวัดสระบุรีประจําเดือนกันยายน, 29 กันยายน 2552. 
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สาร (Message: M)  
 

 แนวทางการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี กับการให ขอมูลขาวสาร 

(message) กับประชาชนเกี่ยวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสงขาวสารของ 

ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีการเรียบเรียงเนื้อหาของสาร เชน การเลือกใชคํา การจัดลําดับ

ความสําคัญของสาร การอธิบาย เพื่อใหประชาชนหรือผูรับสารสามารถเขาใจขอมูลไดตามที่ 

ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีตองการ  
 การสื่อสารการสงขาวสารเนื้อหาสาระใหกับผูรับสารหรือประชาชน 

 การกําหนดเนื้อหาขาวสารสวนใหญจะตองดูกลุมเปาหมายและสวนใหญจะเปนใน

หลายลักษณะขึ้นอยูกับปจจัย สถานการณ งบประมาณในการประชาสัมพันธ อีกทั้งอาจตองใช

ความสัมพันธสวนตัวประกอบ วิธีการสื่อสารโดยตรงจากผูวาราชการจังหวัด เชน มีการจัดวิทยุผูวา

พบประชาชนและตอบคําถามในการรายงานขาวสารก็จะเปนในเรื่องนโยบายของสวนกลางมา

บอกเลาและงานประเพณี กิจกรรม ตาง ๆ นั้นตัวผูสงสารหรือผูวาราชการจังหวัดนั้นมีการ

เตรียมการและมีกรอบในเรื่องเนื้อหาที่ตรงกับประชาชนคือนําขอมูลที่ใกลตัวประชาชนสอดแทรก

และ ชี้แจงแผนงานตาง ๆ ผานสื่อโดยตรงและผูวายังใชเอกสารเพื่อความละเอียด และทําใหเกิด

ความชัดเจนเนื้อหาไมคลาดเคลื่อน รวมทั้งมีการทําหนังสือราชการสงลงไปอยางเปนทางการเพื่อ

ส่ังการและมีรายละเอียดในกิจกรรมตาง ๆ ใหผูปฏิบัติไดทําตามแผนงานไดถูกตอง และเนื้อหา

สาระก็จะเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรงเรื่องบอกเลาใหเขาใจงาย มีชวงเวลา  

ออกสม่ําเสมอทุกสัปดาห ในเรื่องของการประชาสัมพันธก็มีการใหส่ือมวลชนผูชํานาญโดยตรงมา

ทําหนาที่ในกิจกรรมใหญ เนนเปนเรื่อง ๆ ไป  

  จากการสื่อสาร ที่กลาวมาขางตนตัวชี้วัดแหงความสําเร็จ หรือประสิทธิภาพของ 

การสื่อสารมีข้ึนเพื่อใหบรรลุประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาตาง ๆ ซึ่ง

แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัดในอนาคต โดยทําขึ้นเพื่อให

สอดคลองกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่นตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในปงบประมาณ 2552  ระหวางวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 

30 กันยายน พ.ศ. 2552  มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่1: การพัฒนาอาชีพและรายไดใหอยูดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนาอุตสาหกรรม และเกษตรเพื่อการสงออก 
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 ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาการทองเที่ยว 

 ยุทธศาสตรที่ 4: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 5: การบริหารจัดการขนสง 

 ยุทธศาสตรที่ 6: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่ 7: การเสริมสรางธรรมมาภิบาล และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการคํานึงถึง

สภาพการณที่ตองการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งมิติดานการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม องคกร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่  ทั้งพื้นที่ใกลเคียงขยายไปสูพื้นที่ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด 

มีความสําคัญตอทองถิ่นเปนอยางยิ่ง เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนา 

ที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

ของทองถิ่น ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถ

จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น  ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุ 

และแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตร แผนงาน 

ความสําเร็จในการสื่อสารของนายธนเษก อัศวานุวัตร เพื่อการพัฒนายุทธศาสตรทั้ง  7 ประเด็น 

เร่ืองที่สามารถสื่อสารกับประชาชนไดมีประสิทธิภาพ คือ การกําหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน 

ในการบริหารงานตามทิศทางของจังหวัด จึงตองกําหนดทิศทางใหชัดเจน โดยเฉพาะวิสัยทัศน 

เพราะฉะนั้นตองเปลี่ยนวิสัยทัศนใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันและทรัพยากรของจังหวัดที่มี

อยู เมื่อกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน และรูวาเปาหมาย รูวัตถุประสงค วาจะไปทิศทางใด จังหวัด

สระบุรี ไดกําหนดวิสัยทัศนวาเนนเปนฐานการผลิตอาหาร สองเรื่องวัสดุกอสราง สามเรื่องของการ

ทองเที่ยว  ดังนั้นการบริหารงานตาง ๆ ก็จะเปนเรื่องงายหากรูกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่1:  การพัฒนาอาชีพและรายไดใหอยู ดีมีสุขตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 เนื่องจากแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรีนั้นมียุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพและรายได

ใหกับประชาชนอยูดีมีสุขเปนยุทธศาสตรที่ส่ือสารใหชาวบานทําไดยากแตเปนเรื่องที่ชาวบาน

สนใจเพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชาวบานโดยตรงจึงมีความสนใจประเด็นนี้ดังนั้น นายธนเษก   

อัศวานุวัตร ไดวางแนวคิดในเรื่องอาชีพและการสรางรายได ไววา 
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“ซึ่งในการลงพื้นที่ แตละพื้นที่จะทําใหเขาใจมากขึ้นวา  ไมงายในเรื่องของความรู 

เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของประชาชน ตราบใดที่ภาวะเศรษฐกิจยังไมดีทําให

อาชีพ ยังไมคอยดี  เปนเรื่องที่ทางราชการตองหาวิธีการตาง ๆ สอดแทรกไปเรื่อย ๆ 

ในโอกาสตาง ๆ ใหประชาชนไดรู เร่ืองกันตอไป ดังนั้นบทบาทของผูวาราชการ

จังหวัดเราตองเสริมบางจุด บางเรื่อง เพื่อใหเขาใจ ถามีแตการฝกอบรม อาจจะไม

คอยสอดคลองกับสภาวการณ อาชีพสถานะความเปนอยูตาง ๆ เราจึงมีโครงการ

สนับสนุนประชาชนใหมีการจัดตั้งกลุมโอทอป ในหมูบานเพื่อเปนการสรางรายไดให

ประชาชนอีกทางและไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนอยางดี เชน กลุมแมบานที่

ผลิตขนมกะหรี่ปบ ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดสระบุรีและทางจังหวัดไดสนับสนุนในเรื่องการ

ประชาสัมพันธทําทั้งเรื่องเอกสารเผยแพร ใหขาวสารสื่อสารทางวิทยุ ดานกวางตาง ๆ 

และเนนการพึ่งพาตัวเองใหมาก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นํามาพัฒนาจังหวัด

บูรณาการหนวยงานราชการใหเปนตัวอยาง ทั้งขอความรวมมือกับทานเกษตร

จังหวัดในเรื่องของการใหความรูในเรื่องการทําการเกษตร และสํานักงานพัฒนาที่ดิน

ในการใหความรูในการทําปุยหมัก ใชเองเพื่อลดคาใชจาย อีกทั้งยังขอการสนับสนุน

กลาไมจาก ทานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มารวมมือกันในการ

ออกจังหวัดเคลื่อนที่ เปนการเสริมรายได และทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ของการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายไดในครัวเรือนได เมื่อหมูบานใดทําแลวไดผลก็นํามา

ขยายผล ประชาสัมพันธเพื่อใหเปนตัวอยางและถายทอดองคความรูระหวางประชาชน 

ทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางชาวบานมีการแลกเปลี่ยนความรูกันมากขึ้น ผมวา

เปนสิ่งที่ทางจังหวัดเราสนับสนุนและนําปราชญชาวบานมา ออกรายการใหความรู

ในสถานีวิทยุของจังหวัด เชน รายการหมอดิน เปนตน สอดแทรกในสื่อตาง ๆ ของ

จังหวัดอีกทาง”18 

 นายอุกริช   พึ่งโสภา  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นสอดคลองกับ             

นายธนเษก ฯ ไววา 

“ปจจุบันมีคนเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขนาดไหน ทั้ง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงใน

เร่ืองการพัฒนาอาชีพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงมันเปนเรื่องทั่วประเทศ แตเนื้อหาจริง ๆ 

ทําตรงหรือเปลา มันก็ไมใช กรณีของการพัฒนาอุดมการณมันยากไหม จะวายาก 

ก็ไมยาก วางายก็ไมงาย มันก็ไมตางกันกับเร่ืองพัฒนาอาชีพ ที่วาแลว”19  
                                                            

18สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
19สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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 นางสาวจิตรา หลวงเจริญ กํานันตําบลหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  

ไดแสดงความเห็นสอดคลองกับ นายธนเษก อัศวานุวัตร ไววา 

“ชวงแรกเลยผูวาฯก็จะสั่งมาตามหัวหนาสวนระดับจังหวัดถาเปนเรื่องอาชีพก็จะมา

ชุมชน ลงมาอําเภอ แลวก็ลงมาตําบล ชาวบานก็จะใหผูใหญบานเปนคนดําเนินการ

ให และมีที่ชาวบานติดตอโดยตรงหาผูวาฯเลย แตสวนใหญจะไมมี คือมีอะไรคุยกัน

กอนใหเปนไปตามขั้นตอน เพราะมีกลุมอาชีพก็ไมมีปญหา บางบานมีอาชีพอยูแลว 

แลวตอนนี้มีงบกองทุนบทบาทสตรีข้ึนมาอีกทาง”20 
 ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนาอุตสาหกรรม และเกษตรเพื่อการสงออก 
 ในประเด็นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อการสงออกอยูในวิสัยทัศน

ของจังหวัดสระบุรี เพราะจังหวัดสระบุรีเปนเมืองอุตสาหกรรมอยูแลวเพราะมีโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญหลายแหงแตเร่ืองนี้ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนในจังหวัด ดังนั้น  

นายธนเษก   อัศวานุวัตร มองวาเปนเรื่องที่ทําไดยากคือ ตองมีแผนงานและเปาหมายที่ชัดเจน  

ดังความเห็นนี้ 

“เรามีเปาหมายสินคาทางเกษตรเราตองมีคุณภาพ เราก็เสริมเปนฐาน ตอไปมันก็จะ

เปนกลุม กลุมใดกลุมนั้นก็จะไปสราง เพื่อใหเกิดความเขาใจกันมากขึ้นกลุมตาง ๆ จึงถือวาเปนตัว

ชวยใหกับผูบริหาร”21 

 นายอารีย  คีรีวรรณ  พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ไดกลาวเสริมในเรื่องการผลิตสินคา

การเกษตรเพื่อสงออกไปสูตลาดในขนาดใหญข้ึนไดรับการรวมมือจากหนวยงานหลายภาคสวน  

ไดใหความเห็นในประเด็นนี้วา 

“การทํ า งานของกระทรวง  เค าก็มาพูดถึ ง เ รื่ อ งการส ง เสริม โอทอปของ

กระทรวงมหาดไทย เคาบอกจริง ๆ แลวสิ่งที่ผูประกอบการโอทอปตองการคือในเรื่อง

ของการตลาดเพราะวาชาวบานรูแตการผลิต ชองทางการตลาดไมคอยจะรู คือจะรูนี้

ในพื้นที่ที่วาทําแลวก็ขาย ๆ ในพื้นที่ของตัวเอง ที่เขาเสนอ อยางนอย ๆ ใหเปด

ชองทางการตลาดขึ้นมา โอทอปเยียร โอทอปซิต้ี 2 คร้ังนี่ก็โอเค คือ โอทอปซิต้ีนี่

กระทรวงมหาดไทยตองคอยลิงค” 22 

                                                            
20สัมภาษณ นางสาวจิตรา หลวงเจริญ, กํานันตําบลหนองแซง อําเภอหนองแซง 

จังหวัดสระบุรี, 23 ธันวาคม 2552. 
21สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
22สัมภาษณ นายอารีย คีรีวรรณ, พัฒนาการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 



114 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาการทองเที่ยว 
แนวคิดดานการพัฒนาทองเที่ยวเปนสิ่งที่ส่ือสารงายเพราะอยูในวสัิยทศันของจงัหวดั 

แตอาจเสริมสรางการทองเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และพยายาม ส่ือในจังหวัด เชิญสื่อ หนังสือพิมพ 

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และสวนกลาง ที่จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยว ทําหนังสือ รวมกัน

จัดทําหนังสือ กระจายออกไปทั่วประเทศ ประกอบกันหลาย ๆ ดานสงเสริมดานการทองเที่ยวเมื่อ

ไดกําหนด วิสัยทัศน ทั้งสามอยางนี้ชัดเจน และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ ชัดเจน ตองมีคุณภาพชั้น

นําของประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมอยูดีมีสุข และเมื่อกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง 

ที่ชัดเจน เพราะฉะนั้น ยุทธศาสตรที่วางไวก็จะบรรลุผลโดยงาย  

ในประเด็นนี้  นายธนเษก  อัศวานุวัตร มีความเห็นวาเปนเรื่องที่ทําไดงายโดยให

ประชาชนเขามามีสวนรวม และทํายุทธศาสตรการมีสวนรวม และจัดประชุมเพื่อสรางใหเกิด 

การรวมเปนกลุม ดังที่ไดกลาววา 

“การสงเสริมกับรายได คือเคาเห็นวาเคาจะไดประโยชนจากตัวนี้ เคาจึงเขามารวม

กับเรา ตอนแรกที่ผมมาไมเห็นมีการจัดตั้งชมรม สมาคมการทองเที่ยวจังหวัด เรา

ตางคนตางอยู แตพอผมมาผมก็รวมเปนกลุม ตอนนี้ต้ังเปนสมาคมเรียบรอยแลว 

และทุกคนก็พรอม แลวจังหวัดก็ประกาศวาปหนาจะเปนปทองเที่ยว ถาทุกคนพรอม

ใจกันมารวมกัน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เราตองถามเคากอนวาเคาโอเคไหม เคาจะรวมกับ

เราไหม เคาจะทําไหม ถาเคาไมทําผมก็ไมทํา ถาเคาทําผมก็ทํา” 23 

นายอุกริช   พึ่งโสภา  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นไววา 

“การทองเที่ยวก็ทํานอง มันไมตางกัน ในความยากงาย ถาเราสามารถในแตละเรื่อง

เราใชคนไดถูก คนมีความพรอม”24  

นางนฤมล  ปาลวัฒน  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีความเห็นสอดคลองกับ  

นายอุกริช   พึ่งโสภา รองผูวาราชการจังหวัด ในปจจัยที่ส่ือสารแลวมีประสิทธิภาพเรื่องยุทธศาสตร

และแผนงานตาง ๆ นั้นดูไดจากตัวชี้วัด ที่วา 

“ในเรื่องยุทธศาสตรและแผนงานตาง ๆ ในการพัฒนา ซึ่งสระบุรีเราก็จะมีประมาณ 

7 ยุทธศาสตรอันที่เปนการสื่อสารงายสุดก็เร่ือง ทองเที่ยวกับเร่ืองพัฒนาอาชีพและ

                                                            
23สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
24สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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รายได เพราะเราเขาไปเห็นชัดเจน แลวเขาก็ เปนความตองการที่ทําทีก็เห็นผลทันที

ขอความรวมมืออะไรก็คอนขางงาย”25 

 ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของนายอารีย  คีรีวรรณ  พัฒนาการจังหวัดสระบุรี และ 

ไดกลาวเสริมในประเด็นนี้วา 

“มีการเชื่อมโยงสินคาโอทอปไปสูการพัฒนาทองเที่ยวโดยการ เอาไปเชื่อมกับวาระ

การทองเที่ยว เคาจะมีปฏิทินการทองเที่ยวเพื่อจะใหทางทองเที่ยวประชาสัมพันธ

ออกไปวามีงานอะไรในประเทศไทยในหวงไหน ๆ อยางนอย ๆ จะเปนการเชิญชวน

ชาวตางชาติมาดู แลวชาวตางชาติที่มาถาสนใจในเรื่องของสินคาที่เปนผลิตภัณฑ

ของชาวบานเคาสามารถที่จะดิวสกันในงานไดเลย และขณะเดียวกันเคาก็บอกวา 

จริง ๆ แลวที่ตอนเปดงานมา ที่เชิญทูตเขามา ทูตจําประเทศไมได ทูตที่เขามาชมอยู

ประเทศหนึ่งบอกวา จริง ๆ แลวโอทอปนี่เปน small is beautiful คือเปนอะไรที่เล็ก 

ๆ นอย ๆ แตวาเปนสิ่งที่สวยงามและมันสื่อถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิต ก็เลยเปนชองที่

มหาดไทยนาจะตอยอดตรงนี้เขาไป และขณะเดียวกันในสวนที่พอมองดู เนื่องจาก

นโยบายโอทอปเปนสิ่งที่ประชาชนไดประโยชนโดยตรง แลวเครือขายก็สนใจที่จะ

พูดคุยโดยตรง” 26 
 ยุทธศาสตรที่ 4: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 ดานพัฒนาคุณภาพคน เนนเปนยุทธศาสตรสําคัญ เชน  แกไขปญหาโดยการจับโจร

ผูรายไมได จึงตองพัฒนาคน ทั้งมีอาชีพ ฐานะความเปนอยู จึงไมทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย ใหประชาชน

ไดเรียนรูวามนุษยมักจะเกิดทุกขกอนแลวคอยรูตัวหาทางแก ถาอยูในสภาวะความสุขสบาย ก็จะ

ไมสนใจปญหา เพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกขหรือมีเหตุการณเกิดขึ้น ตองยกประเด็นตาง ๆ เหลานี้มา

สรางกระแสความตองการของประชาชน เพื่อใหดีข้ึน อีกประการหนึ่งก็คือ การใหประชาชนได

เรียนรูตาง ๆ ตองเขาไปถึงจิตใจ ถาจิตไมยอมรับดวย ก็ไมมีทางที่จะรวมมือ  จึงตองพยายามลงให

ถึงตัวบุคคล ใหรูโดยทางจิตใจของประชาชนเอง การสงเสริมการเรียนรูเปนเรื่องสําคัญ ตอง

สงเสริมใหชาวบาน ชุมชนเขมแข็งเรื่องของการสรางเครือขายการเรียนรู  เพราะวาการสมัครเปน

ผูนําชุมชน สมัยกอนคนไมใหความสนใจ  แตปจจุบันเริ่มใหความสนใจ  เมื่อเปนเชนนี้แสดงวามี

การตื่นตัว หรือมีสวนรวมในทองถิ่นของตนเอง  

 ประเด็นการพัฒนาคนและสังคม นายธนเษก   อัศวานุวัตร มีความเห็นวา 

                                                            
25สัมภาษณ นางนฤมล ปาลวัฒน, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
26สัมภาษณ นายอารีย คีรีวรรณ, พัฒนาการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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“อุดมการณทําคอยขางยากแตก็ตองทํา เพราะวาถาทําคุณภาพของสังคม ของคนได 

จะสงผลใหการพัฒนา การบริหารจัดการบานเมืองดีข้ึนถาเราพัฒนาคนได วางระบบ 

และพัฒนาคนทําใหไดขอเท็จจริงวาคนคือ ผูวางระบบ คนสรางระบบ ระบบไมได

สรางคน”27  

 ในดานการพัฒนาอุดมการณประชาธิปไตยนั้น นายธนเษก  อัศวานุวัตร มีความเห็น

วาเปนเรื่องของนามธรรม ในสวนของอุดมการณ  ตองปลูกฝงกันนาน ตองใชเวลาซึ่งสิ่งตาง ๆ ตอง

แลวแตความเชื่อ อาจจะไปขัดกับวัฒนธรรมประเพณี หรือส่ิงที่ดํารงชีวิตอยู บางทีอาจทําไมได

ประเด็นการพัฒนาอาชีพ เปนยุทธศาสตรที่ประชาชนใหความสนใจ เพราะวาสวนใหญตองการ

ทํางานและมีรายไดเขามามาก ๆ ทําใหมีฐานะดีข้ึน ดังนั้นการพัฒนา  ประชาชนจึงตั้งใจฟง และ

สนใจในยุทธศาสตรนี้ 

“เนื่องจากประชาชนไมคอยใหความสนใจ  เพราะประชาชนยังเขาใจวาการเลือกตั้ง

คือประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นจึงตองใชวิธีการที่จะแทรกขอมูลใหประชาชนไดรับ  

เรียนรูวาประชาธิปไตยมิใช แคไปเลือกตั้ง จึงตองทําทั้งเรื่องเอกสาร เร่ืองของการ

ประชุมชี้แจงตาง ๆ เร่ืองของการใหขาวสารสื่อสารทางวิทยุ ดานกวางตาง ๆ หาก

การบริหารงานโดยไดคํานึงในระดับ ทองถิ่น  ระดับชาติ  ก็จะทําใหประชาชนเขาใจ

เร่ืองของประชาธิปไตย จึงตองใหทุกสวนรวมมือกันในการดําเนินงาน ทางปฏิบัติ  

ถามีความรู ไดมีการรับสัญญาณรับการสื่อสารตาง ๆ โดยเฉพาะโทรทัศนก็จะเปน

ประโยชนอยางมาก ซึ่งจะทําใหคนไดเรียนรูมีประสบการณหรือไดผานสถานการณ 

เหตุการณตาง ๆ ประชาชนจะเริ่มเขาใจ ฉะนั้นการที่จะใหความรู ข้ึนอยูกับการ

เรียนรูของประชาชน เชน กลุมความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสระบุรี เปนสีเหลือง สีแดงถือ

วาเปนการพัฒนาทางการเมือง ที่ประชาชนจะตองไดรับทราบขอเท็จจริงขณะ

เลือกตั้งประชาชนมีความสําคัญแตหลังจากเลือกตั้งแลว ประชาชนไมมีบทบาทที่จะ

แสดงออก เพราะฉะนั้นสื่อตาง ๆ ที่เปนสื่อจากทางสวนกลาง เปนเครื่องชวยอยางดี 

นอกจากนี้แลว การที่ไดเขามารวมแกไขปญหาของบานเมือง ส่ิงนี้จะเปนการ

พัฒนาการเรียนรูใหประชาชนมีบทบาท ที่สุดแลวการใหขอเท็จจริง จึงเปนสิ่งสําคัญ

เพื่อเผยแพรออกไป ใหประชาชนเขาใจ การที่จะถูกครอบงําโดยกระบวนการตาง ๆ 

นอยลง กลุมตาง ๆ บางกลุมเมื่อเกิดความขัดแยง”28 

                                                            
27สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
28สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
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 ซึ่งสอดคลองกับ นายอุกริช พึ่งโสภา รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดแสดง

ความเห็นวา 

 “การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมนั้นมีความยากงายแตกตางกัน”29  
 ยุทธศาสตรที่ 5: การบริหารจัดการขนสง 

 แนวคิดการพัฒนาดานการขนสงระบบโลจิสติกส ถนนหนทาง เปนสิ่งหนึ่งที่ทาง

จังหวัดและสวนราชการก็ใหความสําคัญและสวนหนึ่งมาจากการใหงบประมาณตอปเปนจํานวน

มาก เปนรูปธรรม การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นยุทธศาสตรดานนี้จึงสื่อสารใหประชาชนไดเห็น

ชัดเจนและประชาชนสามารถรับรูไดโดยตรงซึ่ง นายธนเษก อัศวานุวัตร มีความเห็นวา  

“ในสวนของการคมนาคมขนสง หรือการขนยาย วัสดุส่ิงของเคาเพื่อไปถึงจุดหมาย

ใหเร็วที่สุด การสื่อสารไปในกลุมนี้ไมใหญ เพราะเปนยุทธศาสตรที่เปนระดับนโยบาย

ของรัฐบาลที่สามารถบริหารจัดการไดงายเพราะมีงบประมาณแผนงานโครงการรอรับ 

ในสวนนี้อยูแลว อีกทั้งจังหวัดสระบุรียังเปนศูนยกลางการเชื่อมตอขนสงระหวาง

ภูมิภาคอยูแลว ทําใหเห็นไดชัดเจนและประชาชนก็ไดเห็นเปนรูปธรรม นํามาซึ่งการ

พัฒนาในหลายมิติทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น”30 

ซึ่งนายอุกริช  พึ่งโสภา  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นสอดคลอง 

ไววา 

“การบริหารจัดการขนสง ตองมีหลายปจจัยที่มีความพรอมในการทํางานดานและ

ดานงบประมาณ”31  

โดยนายวเิชียร  บุญประสิทธิ์  เกษตรจังหวัดสระบุรี ไดเสนอความเหน็ในประเด็นการ

บริหารจัดการขนสง ไววา 

“สามารถทําใหเหน็เปนรูปธรรม งาย สรางถนนขนสงไมยากเหน็ผลชัดเจน” 32 
 ยุทธศาสตรที่ 6: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 สวนยุทธศาสตรดานการอนุรักษ หรือการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมนั้น

เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทําใหดึงการทองเที่ยวใน

                                                            
29สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
30สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
31สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
32สัมภาษณ นายวิเชียร บุญประสิทธิ์, เกษตรจังหวัดสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
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จังหวัดในดีข้ึนไดดวยเชนกัน ซึ่ง นายธนเษก อัศวานุวัตร มีความเห็นสอดคลองในยุทธศาสตรอ่ืน

เชนกันคือ 

“ส่ือสารงาย เพราะเปนเรื่องใกลตัว ความเขมแข็งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สามารถพูดไดและทุกคนรูและมีความเขาใจ”33 

เร่ืองบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวของกับการที่จะ

ใหเร่ืองการเรียนรู ประชาชนรวมทั้งผูประกอบการ ใหสังคม ใหประชาชน ใหความรูทํา เปนเหตุเปน

ผล เหตุจะเปนตัวบงชี้ความยากหรือความงาย 

นายอุกริช   พึ่งโสภา  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นสอดคลอง  

ไววา 

“การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ มันไมตางกัน ในความยากงาย ถาเรามีคนและ

ความพรอมในดานขอมูลตาง ๆ ”34  

นางนฤมล   ปาลวัฒน  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีความเห็นสอดคลองกับ     

นายอุกริช พึ่งโสภา รองผูวาราชการจังหวัด 

“เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ ถาเปนเรื่องปญหา น้ําเสียทั้งหลาย ปญหาเรื่องบอขยะ 

ส่ือไปแลวคือเชื่ออยูแลววามันไมดี ก็จะยาก ขณะเดียวกันถามวาตองใชไหม จําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใช เร่ืองอื่น ๆ ก็กลาง ๆ (คือมันเปนเรื่องที่เชื่อกันอยูแลว) อยูที่ส่ือ

ชาหรือเร็ว บอกเลาใหเขารู วิธีแยงชิงประชาชน ใหเขาเขาใจ ความเขาใจที่เขาไดรับ

ไปแลวเชื่อไปแลว เชนตัวอยางงาย ๆ ก็เร่ือง สารกอมะเร็งเปนตน”35 

ซึ่ง  นายวีระ ทองประไพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุ รี  

ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมของนายธนเษก อัศวานุวัตร  

ในประเด็นนี้วา 

“ทานผูวา ฯ ทําเวทีเจาะลึก เทากับทานเนนเจาะลึกเปนหลักอยางเชน อยาง

โครงการที่เราทําจริง ๆ ผมทําอยางเชน ผมทําธนาคารขยะ กับโครงการรีไซเคิรส 

หรือโครงการโรงโมติดดาว อยางเชน โรงโมติดดาว ผูประกอบโรงโมเยอะมาก 

ประมาณ 150 โรง โรงโมนี่เยอะ เราใชก็ใชทั้งกฎหมาย กฎหมายของอุตสาหกรรม ที่

เคากับดูแล แตก็ ผมก็ถามวาทําไมมันยังมีฝุนอยู มันเปนอะไรที่เรามองวาบางสวน

                                                            
33สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
34สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
35สัมภาษณ นางนฤมล ปาลวัฒน, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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ภาคราชการละเลย ทานผูวาฯพยายามเปลี่ยนคําสั่งทั้งหมดทานใหผมเปนเลขา  

เราก็เขาไปทํา และก็เสนอตัวโครงการตาง ๆ ใหทาน ทานก็เห็นดวย เพราะของเราใช

วิธีการแบบมีสวนรวมและใช ตัวกลางในการสื่อสารลงไปเชน  อาสาสมัคร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” 36 
 ยุทธศาสตรที่ 7: การเสริมสรางธรรมมาภิบาล และการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตรกับการบริหารธรรมาภิบาลกับการพัฒนาบานเมืองที่ดี เปนสิ่งที่

ทําไดไมงายนักเพราะเปนหลักการบริหารจัดการปญหาสังคมทั้งนี้เร่ืองนี้เปนเรื่องที่เปนนโยบาย

หลักของการบริหารประเทศ ยอนไปถึงสาเหตุ ประชาชนบางสวนยังเห็นแกตัว เร่ืองของอาชีพ

รายได ทําใหเกิดปญหาตามมา ทั้งเรื่องยาเสพติด ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทําใหเกิด 

ความเดือดรอนในทุกดาน ความเห็นของ นายธนเษก  อัศวานุวัตร มีความเห็นในประเด็นนี้วา 

”ปญหาที่เกิดขึ้นทุกอยางเกี่ยวของกับตัวคน ทุกอยางมาจากตัวคน ทําอยางไรใหคน

ดี ความรูความเขาใจ ใหเห็นแกสวนรวม ใหเห็นแกสวนกลาง ความเดือดรอนของ

ประชาชนกอใหเกิดปญหานอยลง จึงตองมีคนที่สรางปญหา ขณะเดียวกัน  

ทําอยางไรตองแกไขปญหาดังกลาว   เร่ืองของการสื่อสารเขาใจการพัฒนา หลักการ

พัฒนาก็คือ สรางเรียนรูความเขาใจกอน”37  

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเสริมสรางธรรมมาภิบาลนั้นสื่อสารยากเพราะเปนเรื่อง

นามธรรม ไมเห็นชัดเจน  นายธนเษก อัศวานุวัตร และไดกลาวเสริมไววา 

“เร่ืองการเสริมสรางธรรมาภิบาลผมคิดวามันตองใชระยะเวลา แตวาก็ไมใชเร่ืองงาย 

แตก็ไมยากเกินไปถามองโดยรวม อะไรที่เปนรูปธรรมที่กระทบกับชาวบานโดยตรงทํางาย 

นามธรรมยาก”38  

นางนฤมล  ปาลวัฒน  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีความเห็นสอดคลองกับ                  

นายอุกริช   พึ่งโสภา รองผูวาราชการจังหวัด 

                                                            
36สัมภาษณ นายวีระ ทองประไพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี,  

18 กันยายน 2552. 
37สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
38สัมภาษณ นายธวัชชัย เทิดเผาไทย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 29 กันยายน 

2552. 
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“แตที่ไมคอยเห็นเปนรูปธรรมนัก ก็จะเปนเรื่องของธรรมมาภิบาลอันนี้ยาก เพราะวา 

มันจะมีบวกกับลบ” 39 

นายอารีย  คีรีวรรณ  พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ไดกลาวในประเด็นการพัฒนาชุมชน 

เปนสิ่งที่ทําไดไมงายนักเพราะเปนหลักการบริหารจัดการปญหาสังคมทั้งนี้เร่ืองนี้เปนเปนนโยบาย

หลัก ไดกลาวเสริมในประเด็นนี้วา 

“จริง ๆ แลวงานพัฒนาชุมชน เราทําอยางนี้มาตั้งนานแลวนะ ในการที่จะพัฒนา

อะไร อยางนอยตองเขาถึงประชาชนกอน เขาถึงและสรางความเขาใจแลวถึงจะ

พัฒนา เรายกตัวอยางการพัฒนาจากขางลาง เรามีแผนพัฒนาหมูบานมาตั้งนาน

แลว ตัวนี้ก็จะเปนรูปธรรมตัวหนึ่ง (นี่คือการสราง)การสรางความเขาใจกอน อยาง

นอย ๆ เอาเริ่มจากการจัดเก็บขอมูลกอนแลวกัน ขอมูลกจ.2 ค ขอมูล จปถ.(30.10) 

เปนขอมูลที่วัดความเปนอยูของรายบุคคล รายครัวเรือนแลวก็รายหมูบาน 2 ขอมูล

ตรงนี้เมื่อเราไปสราง ไปสอบถามปญหาความตองการตาง ๆ ของเคา มันก็หมายถึง

เราตองไปทําความเขาใจกับเคา แลวก็ส่ิงที่ไดกลับมาก็คือ เอามาทําขอมูลที่มันตก

เกณฑ หรือส่ิงที่เปนความตองการเปนปญหาของเคาจะผานออกมาที่แผนชุมชนของ

เคา มันถึงจะเกิดการพัฒนาตอ เพราะฉะนั้นในสวนที่บอก เขาถึง เขาใจ และพัฒนา 

ก็คือ เขาถึงเขาถึงชาวบาน เขาใจก็คือทําแผนชุมชนเปนตัวสื่อกลางของเขาที่จะสราง

ความเขาใจ พัฒนาก็คือหยิบกิจกรรมแผนชุมชนมาพัฒนา แลวทั้งหมดนั้นก็คือ ตอง

มีกระบวนการมีสวนรวมกวาจะไดมาซึ่งแผนชุมชน เราสรางความเขาใจโดยผานเวที

ประชาคม แลวก็ตรวจสอบความตองการกอนที่จะพัฒนาเคา จากเวทีประชาชน 

เพราะฉะนั้นกระบวนการที่พัฒนาชุมชนทําอยูเปนลักษณะของการเขาถึง เขาใจ 

และพัฒนา” 40  
 สรุปสารของผูวาราชการจังหวัด 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ไดใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการบริหารโดย

จัดทําแผนงาน ตัวชี้วัดแหงความสําเร็จ หรือประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อใหบรรลุประสิทธิผล 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวบรวม และการวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นสามารถนําไปสู

การแกไขปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดเปนรูปธรรม มากขึ้น 
                                                            

39สัมภาษณ นางนฤมล ปาลวัฒน, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี,  รายงานการ

ประชุมจังหวัดสระบุรี ประจําเดือนกันยายน, 29 กันยายน 2552. 
40สัมภาษณ นายอารีย คีรีวรรณ, พัฒนาการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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 จากการบริหารจัดการยุทธศาสตรและแผนงานพัฒนาจังหวัดสระบุรีทําใหไดทราบ

ประเด็นที่ส่ือสารกับประชาชนไดงายและมีประสิทธิภาพนั้นจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชน

โดยตรงและมีหนังสือส่ังการเปนเอกสารชี้แจงในรายละเอียดเพื่อทําใหการสื่อสารงายขึ้นเพราะ

เปนสิ่งที่จับตองไดเห็นเปนรูปธรรม เชนเรื่องรายไดหรืองานกอสรางถนนและระบบขนสงโครงการ

ตาง ๆ ทําใหการสื่อสารเปนไดงายเพราะมีผลสัมฤทธิ์ชัดเจนอีกทั้งยังมีมิติทางเศรษฐกิจที่ทําให

ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนตามหลักการพัฒนาอาชีพและสงเสริมใหประชาชนพึ่งพาตนเองมากขึ้น

โดยการใหความรูสรางรายได แตส่ิงที่เปนนามธรรมความเชื่อ เชน เร่ืองอุดมการณ ประชาธิปไตย 

การพัฒนาสังคม ขอปฏิบัติตามหลักกฎหมายตาง ๆ นั้นยังตองอาศัยการทําความเขาใจกับ

ประชาชนอีกมากเพราะระดับความรู (knowledge levels ) ความเขาใจยังไมเทาเทียมกัน 

ประชาชนยังขาดความรูและยังมี ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio – culture system) ที่มีสวน

กําหนดพฤติกรรมของประชาชน เพราะประชาชนในพื้นที่ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความเชื่อที่มีมาแตดังเดิมทําใหการสื่อสารในเรื่องการพัฒนาในบางประเด็นยังตองสื่อสารและ 

ทําความเขาใจกับประชาชนเพิ่มข้ึน และยังตองใชเวลา รวมทั้งผูสงสารตองใชทักษะการสื่อสาร

(communication skills) ทําความเขาใจ กับประชาชนในการพัฒนา เปดรับความคิดเห็นตาง ๆ  

นําเนื้อหาจากสื่อเพื่อสงตอไปยังผูรับนอกจากจะเลือกสารที่สงแลว ผูที่ทําหนาที่สงตอหรือกรอง

สาร (gatekeeper) จะตองมีความเขาใจตรงกันเพื่อใหมีการกรองสารและเลือกสารที่เห็นวา

เหมาะสมสําหรับผูรับสาร ตอไป 
 

ชองทางการสื่อสาร (Channel: C) 
 

ชองทางในการสงขาวสาร ของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี นั้น ทําผานในหลาย

ชองทาง เชน ส่ือแบบเผชิญหนา ,ส่ือวิทยุโทรทัศน(TV), หนังสือพิมพ, ส่ือแผนพับและใบปลิว,  

ส่ือบุคคล และสื่อกิจกรรมงานประเพณี ฯลฯ นั้น  มีหลายชองทางเพื่อส่ือสารในสวนนี้ผูวาราชการ

จังหวัดเปนผูเลือกใชส่ือ ในการสงขาวสารไปยังผูรับสาร เพื่อใหเกิดการเขาถึงกลุมเปาหมายคือ

ประชาชนใหไดประสิทธิภาพสูงสุด  
สื่อสารแบบเผชิญหนา 
ชองทางการสื่อสารแบบเผชิญหนานี้เปนชองทางหลักในการสงขาวสารเพราะตนตอ

ของขาวนั้นมาจากผูวาราชการจังหวัดเปนหลักเพื่อการพัฒนาจังหวัด ในประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ                

โดยนายธนเษก  อัศวานุวัตร ไดเลือกใชการสื่อสารโดยตรงเปนหลัก แตสวนใหญใชการติดตอ
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โดยตรงเฉพาะบางกลุม ที่จะสื่อไปยังประชาชน  ในหลากหลายรูปแบบ  ทําใหชวยกระจายขอมูล

ไดถูกตองแมนยํามากขึ้นและสื่อออกไปอยางกวางขวาง  จากขอคิดเห็นนี้ 

“ถางานใหญใชส่ือจากกรุงเทพ แตตองดูการใชงบประมาณ หรือเลือกใชแบบเปน

ทางการ ทั้งสื่อสวนกลาง แตผลที่เกิดขึ้นอาจไมไดผลเพราะสื่อออกทั่วไป ในคร้ังจะ

ใชการบอกเลาใหฟง และ การเลาตองเลาในสิ่งที่ประชาชนสนใจ อาจตองสรางมัน

ข้ึนมา เชน ผาเสด็จ คร้ังแรกตองมีการประชุมเตรียม สองมีการแถลงขาว สามเปด

งานแสดงเลย ขณะเดียวกันเชิญสื่อสวนกลางมาถายทํารายการกับตัวผูวาเอง

โดยตรง เมื่อเราทําไปแตละครั้งเคาอยากใหเราไปออกงานที่ไหน เราไปเปดงานตาง ๆ 

ในจังหวัด มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบานสรางความเชื่อมั่นทําใหเกิดความรวมมือ

เพิ่มข้ึนเพราะวาคนไทยเชื่อฟงผูนําอยูแลว”41  

 ในการสื่อสารแบบเผชิญหนาของผูวาราชการจังหวัดที่เลือกใช คือ การออกจังหวัด

เคลื่อนที่ หรือ ออกหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหกับประชาชน หรือออกไปพบปะ

ประชาชน หรือไปคุยกับประชาชนที่ประสบกับปญหาตาง ๆ ทําใหไดมีโอกาสไปแลกเปลี่ยน หรือ

การเปดประชุม เปดงานตาง ๆ และสื่อสารในสิ่งที่ตองการใหประชาชนไดทําหรือ ไมตองการให

ประชาชนทําอยางไร  การลงพื้นที่ก็เพื่อไปรับฟงความเดือดรอนของประชาชน แลวก็เอากลับมา

เพื่อทํางานตอ เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดตามหลักการใน

การสื่อสารซึ่งทางผูวาราชการและหนวยงานของจังหวัดจะใชโอกาสดังกลาวทําความเขาใจกับ

ประชาชน พรอมทั้งอธิบาย เผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนรับทราบขาวสาร

ในดานตาง ๆ ที่ถูกตอง  

 จะเห็นไดจากนายอุกริช พึ่งโสภา รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดกลาวเสริมถึง

ปจจัยการสื่อสารประสบความสําเร็จ ดังความเห็นนี้วา 

“วิธีใดไดผลหรือไมไดผลมันขึ้นอยูกับองคประกอบ 5 ตัวที่ คือ ประเด็นที่ 1  ก็คือ 

ข้ึนอยูกับคน วาคนสื่อสารกับเรารูเร่ืองไหม เนื้อหาเปนอยางไร เชน ถาหากวางาน

งายบางทีไมตองผานโดยตรง บางทีแคผานตัวกลางนิดหนอย หรือทางออมก็

สามารถทําไดและ ข้ึนอยูกับสถานการณ ถาหากเวลาตองเรงรีบบางทีมันจะตกหลน

สาระสําคัญ แตถาเวลาชาไปก็จะไมทันกาล ฉะนั้นชวงเวลาก็สําคัญ จึงเห็นวากรณี

วิธีใดไดผลหรือไมไดผลข้ึนอยูกับปจจัย“42  

                                                            
41สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
42สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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 การสื่อสารยังขึ้นอยูกับคนที่มาสื่อสารดวย วาเปนคนที่เจอปญหาโดยตรง หรือเจอ

ปญหาโดยออม หรือเปนผูบอกผาน และ ข้ึนกับเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ มีความยากงายซับซอนขนาดไหน 

อีกทั้งยังขึ้นอยูกับสถานการณ การทําความเขาใจ และการเครื่องมือที่ใชใหสอดคลองกับเนื้อหา 

สอดคลองกับสถานการณหรือสอดคลองกับผูรับสารที่เราจะไปสื่อสาร ระยะเวลาก็เปนปจจัย

สําคัญ ถาสงขาว เรงรีบเกินไป จะทําใหขาดความสมบูรณ ขาดความเขาใจ จึงตองดูจังหวะเวลา

ประกอบกัน  

 โดย นางนฤมล ปาลวัฒน  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นวา

สอดคลองกับผูวาราชการจังหวัด จากขางตน ในการสื่อสาร ที่วา 

“การเขาไปในพื้นที่ แลวก็ไปพูดคุยกับพี่นองประชาชน ไมวาจะผานการประชุมก็ดี 

ผานการไปรวมงาน รวมพิธีตาง ๆ หรือการที่เราไปอําเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ก็

เปนลักษณะอยางหนึ่งที่ทานผูวาพยายามที่จะเขาไปพูดคุย ซักถามหรือวาสื่อสารให

ประชาชนรับรู รับทราบ นั้นก็เปนลักษณะที่เขาไปสื่อสารโดยตรงหรือเขาไปใน

พื้นที่”43 

 การใชส่ือแตละประเภทนั้นขึ้นอยูกับการเลือกใชตองดูความเหมาะสมและวิธีการดู

เปนรายเรื่อง และดูกลุมเปาหมายในการสื่อสารออกไปใหตรงอาจใชส่ือที่มีอยูในสวนราชการแลว

อาจใชส่ือโดยตรงความสัมพันธสวนตัวเปนเครื่องมือชวย ถาเปนเรื่องเปนพิธีการมีรายละเอียด

ชี้แจง ก็ตองมีเอกสารประกอบ เพื่อใหเขาใจตรงกันและงายตอการสื่อสารจึงขึ้นอยูที่สถานการณ 

ไดแสดงความเห็นวา 

“สวนวิธีการสื่อสารมันก็งาย มีอยูทั่วไป แลวก็เปนอาชีพหนึ่งของพวกเขา เปน

ภาระหนาที่ของทางราชการ เชนประชาสัมพันธเอง อะไรเอง ตรงนี้การสื่อสาร 

ทานผูวาฯหรือตัวเราเองเนี่ย ถาวิธีการสื่อสารกับสวนกลางหรือสวนภูมิภาค 

นอกจากอาศัยความสัมพันธสวนตัวในระดับหนึ่งแลว เราก็ตองใหความเปนกันเอง

กับเขา แลวก็ตอง give กอน take คือตองใหอะไรเขากอน มีความเอื้ออาทรตอเขา 

หรือวามีน้ําใจกับเขากอน หรือเปดโอกาสใหในเรื่องนั้นกอนแลวก็(เหมือนกับใช

วิธีการสรางความสัมพันธสวนตัวเขาใจตรงกันแลวการสื่อสารก็จะงาย ใชเขาเขามา

เปนเครื่องมือเราไดคอนขางดี แลวก็ไมตองพูดมาก แตทําอยางไรจะใหความเชื่อมั่น

ศรัทธาที่เขามีกับเรากอนก็จะชวยได”44 

                                                            
43สัมภาษณ นางนฤมล ปาลวัฒน, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
44สัมภาษณ นางนฤมล ปาลวัฒน, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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 ซึ่งนายวีระทองประไพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมจังหวัดสระบุ รี 

ไดกลาวถึงการใชส่ือของผูวาราชการจังหวัดวา  

“วิธีการใชส่ือวาไดเลือกใชการประชุมประจําเดือน เอานโยบายของผูวารวมทั้งงาน  

ตาง ๆ ที่ทํามา อยางโครงการที่ทําจริง ๆ เชน ผมทําธนาคารขยะ กับโครงการ 

รีไซเคิล หรือโครงการโรงโมติดดาว อยางเชน โรงโมติดดาว ผูประกอบโรงโมเยอะ

มาก ประมาณ 150 โรง  เราใช กฎหมายของอุตสาหกรรม ที่เคากับดูแล แตไปส่ัง

เคาไมได รวมทั้งประชุมแตงตั้งคณะทํางานในดานเสนอตัวโครงการตาง ๆ ให

ทานผูวา และเลือกใชวิธีการแบบมีสวนรวม ประกอบและใชวิธีการสายสัมพันธ

สวนตัวสื่อสารโดยตรงไปยังประชาชนดวยใชทักษะในการสื่อสาร จริงใจในการ

ส่ือสาร คือตองพูดใหเคาเห็นวา ที่เคาทํานะเคาลดคาใชจายเคา ถาบอกวาคุณตอง

ทําแลวเปนการเพิ่มคาใชจายเคาอันนี้ไมมีใครทํา” 45 

 นายวีระ ทองประไพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี  ไดแสดง

ความเห็น ในประเด็นที่ผูวาราชการจังหวัดใหแนวทางนโยบายและการนําเสนอ ที่วา 

“ในบางเรื่องแลวถาทานจะลงไปในพื้นที่เองนะ อยางเชน เร่ืองเรงดวน หินตก หินที่

หนาพระลานหลนลงมาทับบานชาวบาน ผมก็เรียนทานวา อยางนี้ตองไป ไปเลย ไป

ดวยกัน พวกผมนําเรียนทานวา ทานตองสั่งการใหเด็ดขาดวากรณีอยางนี้เปนพื้นที่

ของใคร ผมก็วาพื้นที่นี้เปนพื้นที่ของนิคม ผูรับผิดชอบก็คือเปนนิคม เพราะวาหิน

หลนลงมาในพื้นที่ของนิคม  ชาวบานบุกรุกนิคมอยู นิคมคนเดียวที่ตองเอาชาวบาน

ออกไดคนอื่นไมสิทธิจะเอาออก ผมก็ซัพพอต ทานโดยที่ผมเอานักวิชาการเรื่อง

ธรณีวิทยามา ผมก็ไปขอเฮลิคอปเตอรของราชการมาบินขึ้นไปดู และทําบันทึกไววา  

ผมตองรีบเซฟตัวของทานผูวาและของตัวเราวา  ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีเลย 

ประกาศเอาปายติดแถวนี้ เพื่อใหชาวบานออก แลวก็มีการประชุมกับนายอําเภอ ให

ชาวบานออก แตชาวบานเคาไมยอมออก  แลวนิคมก็ไมกลาไปไลชาวบานออก” 46 

 นายสมศักดิ์  จิตติมิตร  ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็น

สอดคลองไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเด็นนี้วา 

                                                            
45สัมภาษณ นายวีระ ทองประไพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี, 

18 กันยายน 2552. 
46สัมภาษณ นายวีระ ทองประไพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี, 

18 กันยายน 2552. 
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“สวนใหญจะเปนนโยบายการพัฒนาจังหวัดและเรื่องปากทองของประชาชนเปนหลกั 

สวนในเรื่องของเครื่องมือตาง ๆ นั้นจะมี สวนราชการระดับจังหวัดและแตกยอยไป

อําเภอตําบลมีเครือขายตาง ๆ สนับสนุนหนวยงานอยู และสวนของปกครองก็จะมี

นายอําเภอลงไปจะมีปลัดจังหวัดดูแลและในสวนของทองถิ่นจังหวัดก็จะดูแล

องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลในการใหนโยบายลงไปและในการใช

เครื่องมือจากสวนราชสวนหนึ่งและสวนของ อบต. อีกทางหนึ่ง” 47 

 จากความเห็นของหัวหนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดและหัวหนา

ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องนโยบายของผูวาราชการ

จังหวัด เร่ืองบทบาทการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัด ที่ใหนโยบายสวนราชการลงไป และใช

เครื่องมือที่มีอยูเสริมอีกทางหนึ่งชวยในการสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชน 

 ทางดานนายวิเชียร  บุญประสิทธิ์  เกษตรจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นเสริม 

ในประเด็นนี้วา 

“บทบาทของผูวาฯ มีดานการกําหนดแนวทางและวิธีการกระบวนการสื่อสารตอ

ประชาชน การขอความรวมมือส่ือมวลชนในการเปนสื่อกลาง ทั้งการขอรับสนับสนุน

วัตถุอุปกรณในการสื่อสาร ดานเนื้อหาในกระบวนการสื่อสาร นโยบาย สาระของ

จังหวัด มีคณะทํางานตั้งชวยประชาสัมพันธจังหวัด แกนนําในการดําเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน ไมใชปลอยใหเปนหนาที่ของประชาสัมพันธจังหวัดฝายเดียว” 48 

 ซึ่งคลอดคลองกับนายวินิจฉัย ศรีมาชัย นายอําเภอเมืองสระบุรี  ไดแสดงความเห็น            

ในบทบาทของผูวาราชการจังหวัด นั้นเปนผูที่กํากับดูแลภูมิภาค ทองถิ่นและในขณะเดียวกัน

รวมทั้งองคกรอิสระที่มาตั้งอยูในจังหวัดดวย ผูวาฯสามารถสั่งการหรือขอความรวมมือไมวาจะเปน

อํานาจตามกฎหมาย อํานาจแฝงหรือ หรือความสัมพันธสวนตัวไปยังทุกกระทรวงทบวงกรม  

ในระดับจังหวัด ไดกลาววา 

“ในยานนี้รวมทั้งนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน คงไมพูดถึงวากลุมราษฎร กลุม

มวลชนตาง ๆ แตละองคกร ไมวาจะเปน กลุมเกษตรกร กลุมพลังมวลชนกลุมสตรี 

อยูภายใตการกํากับดูแลของสวนราชการภูมิภาค ผูวาฯสั่งตูมลงไปเสมือนมีแขนขา

เปนปลาหมึก บอกไดเลยวาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การประหยัด ทันเวลาและ

                                                            
47สัมภาษณ  นายสมศักดิ์  จิตติมิตร ,  ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุ รี ,  

15 กันยายน 2552. 
48สัมภาษณ นายวิเชียร บุญประสิทธิ์, เกษตรจังหวัดสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
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คุณภาพการใหบริการในเรื่องสื่อสารผูวาจะเหนือชั้นกวาในทุกรูปแบบ สามารถ

ติดตอไดเลยทันที และไดรับการตอบรับมาอยางทันสมัยและทันเวลา เพราะเดี๋ยวนี้มี

มือถือ ผูวาจะหมุนมือถือถึงนายอําเภอหรือถึงกํานันผูใหญบาน อบต. ตามสายการ

บัญชา ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ไมมีการปฏิเสธ เพราะถือเปนคําสั่งคําขอ” 49 

 ในทัศนะของ นายวินิจฉัย ศรีมาชัย  นายอําเภอเมืองสระบุรี  ก็มีความเห็นสอดคลอง

กับผูวาราชการจังหวัด ในเกณฑการเลือกใชส่ือเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด คือใชส่ือทางตรงจะเปนวิธีที่ดีที่สุดและไดประสิทธิภาพมากเพราะมีการอธิบายรายละเอียด

และสามารถสั่งการไดโดยตรงมีการตอบกลับไดทันทีและเขื่อมตอไดโดยตรง ที่กลาวไวดังนี้ 

“จะทําได 2 แนวทางในความคิดผม ทางแรกคือทางสายตรง ผูวาสามารถจะออก

ส่ือสารมวลชนไมวาจะวิทยุทองถิ่นก็ดี หนังสือพิมพทองถิ่นก็ดี ส่ังถึงราษฎรที่เปดรับ

ฟง อันที่ สองนี่อาจจะออกในลักษณะที่ขอโมบายยูนิต ใหหนวยงาน อปท. องคการ

ปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้ง อบจ. ดวย ใหออกประชาสัมพันธตามนโยบายที่ผูวาให

ไป และอันที่สามผูวาสามารถจะสั่งงานไดสายตรงถึงนายอําเภอถือวาเปนแมทัพ

หนาดูแลกํานัน ผูใหญบาน  ใหสามารถตอบไดภายในเวลาไมถึง 5 นาที 10 นาทีได 

แลวยิ่งทางสายตรงทาน ทางที่สองทางอํานาจหนาที่ของทานก็จะสั่งการวาตอบเปน

ขอมูลมากอนเบื้องตนและรายละเอียดเปนหนังสือราชการอยางเปนระบบมาอีกครั้ง 

เพื่อยืนยันความถูกตอง ซึ่งตางจากนัยยะนี้ผูวาสมารถคุยกับทุกภาค โดยใชมือไม

กลไกของทาน นายอําเภอเปนหลัก”50 

 การสื่อสารแบบเผชิญหนา เปนชองทางที่ผูวาราชการจังหวัดเลือกใชและไดผลดีที่สุด

เพราะประชาชนในพื้นที่จะไดรับขอมูลโดยตรง สามารถสอบถามขอมูลในประเด็นที่สงสัย โตตอบ

คําถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีโอกาสทําความเขาใจกับประชาชน อธิบาย เผยแพรขอมูล

ขาวสารของทางราชการใหประชาชนรับทราบขาวสารใหกับประชาชนในพื้นที่ ทําใหการสื่อสาร

ขอมูลเกิดประสิทธิภาพและเขาถึงประชาชนมากที่สุด  
 สื่อวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน (TV) 

 การใชส่ือวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนเปนเพียงตัวชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ขอมูล ขาวสารและผลงานการปฏิบัติงานใหประชาชนรับทราบขาวสาร ประชาสัมพันธขาว หรือ

สารที่ตองการใหประชาชนรับทราบ ขอความรวมมือ ในกิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัด นั้น อาจใชส่ือ

                                                            
49สัมภาษณ นายวินิจฉัย  ศรีมาชัย, นายอําเภอเมืองสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
50สัมภาษณ นายวินิจฉัย  ศรีมาชัย, นายอําเภอเมืองสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
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โทรทัศนจากสวนกลางมาทําขาวแตทั้งนี้มีขอจํากัดอยูที่งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด เพราะโทรทัศนนั้นใชงบประมาณสูง จึงเลือกใชวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อหลัก

มากกวา  เพื่อใชสงขอมูลขาวสาร ในทัศนะของนายธนเษก อัศวานุวัตร ไดแสดงความเห็นวา      

“การเลือกใชส่ือตาง ๆ นั้น ข้ึนอยูกับกลุมเปาหมายและชวงจังหวะเวลา การออกทาง

วิทยุสด ก็จะมีในชวงเวลาที่เรากําหนด เชน วันพุธ เวลาแปดโมงเชา  ทางรายการ

ที่นี่สระบุรี ถาเราไมออกเราก็ใหหนวยอื่นไปออก หรือใหประชาสัมพันธจังหวัดออก

แทนให หรืออาจจะแจงไปยังผูที่รับผิดชอบ เปาหมายใด เปาหมายหนึ่ง อยางเชน 

องคกรตาง ๆ มันมีอยูมากมาย ยังถือวามีความสําคัญ” 51 

 ทางดาน นางนฤมล ปาลวัฒน  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นวา

สอดคลองกับ ผูวาราชการจังหวัดในการสื่อสารโดยตรง ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ที่วา 

“ในขณะเดียวกัน ถาไมไดเปนอยางนั้นก็จะเปนการผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนวิทยุ 

หรือกระจายขาว หรือการพูดผานเคเบิ้ลทีวี หรือส่ือสารมวลชนทั้งหลาย หรือแมแต

หนังสือพิมพทองถิ่น ก็เปนการที่ทานผูวา ตองการที่จะสื่อกับพี่นองประชาชนให

เขาใจและรับทราบอะไร จะเปนลักษณะนั้น ขณะเดียวกันก็จะเปนการผานหัวหนา

สวนราชการ อยางทานนายอําเภอก็จะการบอกกลาววา จะทําอะไรหรืออยากทํา

อะไร หรือตอไปจะแกปญหานั้นอยางไร ก็จะเปนวิธีการอีกวิธีที่ส่ังการผานสวน

ราชการหรือหัวหนาสวนราชการ เขาไปในพื้นที่ และเขาไปทําความเขาใจ ชี้แจงกัน 

ในสวนของการที่นอกเหนือจากนี้แลวก็จะเปนชองทางตาง ๆ เชนการใหเขาบอกเลา

เรามาผานทางหนังสือรองเรียนหรือตูไปรษณีย หรือหมายเลขโทรศัพทที่จะบอกได ก็

จะเปนการเปดชองใหทางเคาสื่อมาถึงเรา ขนาดเดียวกันก็เปนวิธีการที่ทางเราสื่อไป

ถึงพี่นองประชาชน ขณะเดียวกันก็ตองเปดโอกาสใหพี่นองประชาชน Feedback 

หรือบอกเลากับมาใหเราไดรับทราบดวย อันนี้ก็คือชองทางตาง ๆ เปาหมาย คือ

กระบวนการการมีสวนรวมคือใหมีความตองการสะทอนกลับมา”52 

 ซึ่ง นางสมพร  มโนรัตน ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นเชนเดียวกัน

แตเสริมในการรับขอมูลขาวสารตองมีประเด็นใหประชาชนไดรับรูอยางเปนทางการและเพิ่มความรู 

ตอยอด สรางความเขาใจ และเขามามีสวนรวมและจัดเครือขายการประชาสัมพันธ ทั้งทาง

                                                            
51สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
52สัมภาษณ นางนฤมล ปาลวัฒน, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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โทรศัพท ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน เคเบิ้ลกระจายใหทั่งทุกพื้นที่ในชุมชนตาง ๆ ในการใชส่ือ

ที่มีประสิทธิภาพหลัก ๆ นั้น มีในหลากหลายรูปแบบ และไดกลาวไววา 

“วิทยุหลักเลย ก็เสียงศูนยการทหารมา มีระบบเอฟเอ็ม วิทยุชุมชนที่อยูในขณะนี้ ก็

ถือวาเปนศักยภาพของจังหวัดสระบุรี มีหอกระจายขาว มีเสียงตามสายที่จะสามารถ

ที่จะพูดรับสัญณาณ เรียกวาไฟลบังคับ ใหประชาชนไดรับฟงได ใหประชาชนเสพติด

ขอมูลประชาสัมพันธ เอาวันนี้ผูวาไปไหนทําไมไมมาพูด ตองถามแบบนี้ เอาทําไมหอ

กระจายขาวเสียงตามขาวไมเปด ตองใหทําใหไดอยางนี้ และเราก็ยังมีส่ือส่ิงพิมพ 

ที่เปนเรื่องบุคคลากร ส่ือสวนกลาง แลวก็ส่ือสวนภูมิภาค ออกประจําสม่ําเสมอมี 

ออกไมประจําสม่ําเสมอมี ไมเปนไร มีเอกสารขาว มีใบปลิว มีส่ือระบบอิเล็คโทรนิค 

เปนระบบอีเมล เปนระบบที่ข้ึนหนาจอ SMS ลงในมือถือ ส่ือบุคคลเยอะมากเลย  

แตระบบไมมี” 53 

 นางสมพร  มโนรัตน  ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี ไดมีความเห็นสนับสนุนและเสริม

ข้ันตอนรายละเอียด วิธีการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดโดยไดแสดงความเห็นวา  

“คือผูวาราชการจังหวัด ซึ่งจะบริหารตัวเอง ในวันหยุดราชการ คือทําการบาน เสร็จ

เรียบรอย และมีการอัดเสียง แลวก็จะสรุป จะเปนการอาประเด็นตาง ๆ มาเลาทั้ง

เร่ืองนโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาจังหวัดตาง ๆ กิจกรรมของจังหวัด หรือ

ตอบปญหาของประชาชน  เชน  รายการผูวาพบประชาชน นําเรื่องราวประเด็นเรื่อง

ที่ใกลตัวพี่นองประชาชน  และทิ้งทายวา หากทานตองการที่จะสื่อสารกับผูวา

ราชการจังหวัด เขียนจดหมายถึง ผูวาราชการจังหวัดบอกที่อยู ติดแสตมป ทานผูวา

ก็จะจับจดหมายมาแลวตอบ ๆ เปนตน รายละเอียดขอมูลตาง ๆ เปนสาระใกลตัว

ประชาชน เหตุการณที่เกิดขึ้นที่จังหวัด เพราะการสื่อสาร เรามีวิทยุกระจายเสียง”54 

 ในทัศนะของนายสมศักดิ์ จิตติมิตร เจาหนาที่ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรี

นั้นมีความเห็นสอดคลองในวิธีการใชส่ือควรนํา ส่ือที่นาสนใจ ติดตาติดหูติดปาก สนใจและเขาจะ

หารายละเอียดไป มีเอกสารและประชุมรับทราบเพื่อลงลึกในรายละเอียด เปนเรื่องของ

สื่อสารมวลชน (Mass Communication) แสดงความเห็นวา 

“ส่ือทีวี  ส่ือสวนกลางเคามีระบบของเคาและเราตองหาเชน ใชความสัมพันธสวนตัว 

และก็ตองมีบัดเจ็ดใหเคา ส่ือภูมิภาคก็คลายคลึงกัน ถาเราตองการเปนขาวเราตอง

                                                            
53สัมภาษณ นางสมพร มโนรัตน, ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี, 26 กันยายน 2552. 
54สัมภาษณ นางสมพร มโนรัตน, ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี, 26 กันยายน 2552. 
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สรางกิจกรรมและวีรกรรมขึ้นมา ฉะนั้นเราตองทํากิจกรรมและตั้งงบประชาสัมพันธ

ใหพอสมควรเราตองอํานวยความสะดวกใหส่ือ มีงบประมาณในเรื่องนี้ไวเชนใน

ระดับชาติ เราใช 30 เปอรเซ็นต ถาเรื่องยอยก็ควรจะมีอยางนอย 10 เปอรเซ็นต ตรง

นี้มันอยูที่ระดับไหน และเราเลือกสื่อดวย อยูที่แบรนดวย เชนมวกเหล็ก” 55  

 ชองทางการสื่อสารที่ผูวาราชการจังหวัดสระบุรีทาน ไดเลือกใชเปนเครื่องมือคือ วิทยุ

ชุมชนที่มีอยู สามารถเชื่อมโยง ไปสถานีอ่ืน ๆ ไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด คือ พูดที่เดียวและ

สามารถสื่อสารไดยินไปทั้งจังหวัด เนนชวงเวลาที่เหมาะสม เปนชวงที่ประชาชนจะฟง เปด

หมุนเวียนอยูตลอดเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลหลายรอบ นอกจากนี้ยังใชส่ือเคเบิ้ลทีวี 

สําหรับประกาศตาง ๆ ใหลงไปสูอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เพราะวาบางครั้งการกระจายขาว ลงไป

ไมทันเวลาที่ตองการจึงตองใชวิทยุเสียงตามสายเปนหลักและทําไดสะดวกมาก 
 สื่อบุคคล  

 ส่ือบุคคลเปนการสื่อสารที่ไดผลเร็วและตรงกลุมเปาหมายที่สุดเพราะผูวาราชการ

จังหวัดมีเครือขายตาง ๆ ในจังหวัดเปนเครื่องมือเพื่อชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร และใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยสื่อผานทาง กํานัน ผูใหญบาน กลุมเครือขาย หรือบุคคลประชาชนที่อยูใน

พื้นที่นั้น ๆ ใหการยอมรับมาชวยเผยแพรขาวสารใหมีประสิทธิภาพเปนสื่อที่ไดผลตรงตาม

เปาหมายชัดเจน และสงตอขอมูลขาวสารลงไปไดโดยตรงทําใหการสงขอมูลมีการตอบรับได

รวดเร็วและตรงตัวไปยังประชาชนมากแตมีการรับขอมูลในวงที่แคบแตตรงเปาหมายมากที่สุด ซึ่ง

นายธนเษก    อัศวานุวัตร ไดแสดงความเห็นวา      

“การทําสื่อ เชน วิทยุ ถาไมไดเปดวิทยุ ก็ไมรูขาวสาร ดังนั้น กํานัน ผูใหญบาน

ส่ือสารถึงตัวโดยตรงและ ส่ือสารกลับ ใหผานมาทางกํานัน ผูใหญบาน และให 

สวนราชการตาง ๆ ลงพื้นที่ไปทํางาน รวมทั้งสามารถแจงขาวสารความคิดเห็นตาง ๆ 

จากประชาชนโดยตรง มายังอําเภอ หรือมายังจังหวัด แตการตอบกลับมาจากขอมูล

สวนใหญจะมาทางโทรศัพท ซึ่งถือวาไดผลมาก เพราะวาเวลาประชาชนเดือดรอน 

ทุกเรื่องจะโทรศัพทมาหาผูวาโดยตรง เชน  พอเลนการพนัน ลูกโทรแจงใหจับพอ  

จะไดเข็ด จดหมายมีเยอะ จดหมายของศูนยดํารงธรรม มี รองเรียนตาง ๆ ”56  

                                                            
55สัมภาษณ นายสมศักดิ์ จิตติมิตร, เจาหนาที่ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรี, 

15 กันยายน 2552. 
56สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
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 อีกทั้งยังมีการดําเนินงานเชิงรุกคือการเสริมสรางและพัฒนาคนสรางกลุมเครือขาย

ตาง ๆ จัดอบรมเสริมสรางความเขาใจใหกลับประชาชนใหมีความรูในการติดตอส่ือสารกับ 

ผูวาราชการจังหวัดไดโดยตรงผานเครือขายที่สรางขึ้นมา นายธนเษก อัศวานุวัตร ไดแสดง

ความเห็นวา 

“เราก็จัดใหมีการอบรมวิทยุชุมชน  ซึ่งก็จะรับชวงตอจากเรา กระจายไปทั่ว วิทยุ

ชุมชน สรางเครือขาย อันนี้ไปไดไกล ครอบคลุมทั้งจังหวัด อีกประการหนึ่งเราแจง

ผานกํานันผูใหญบาน  โดยแจงนายอําเภอ ชองทางที่สาม เวลาเราเปนประธานเปด

งานตาง ๆ เราก็จะขายแนวความคิด หรือประชาสัมพันธออกไปอยาง เชน เมื่อวาน

ไปที่อําเภอวิหารแดง ผานไปก็เห็นในเรื่องเกี่ยวกับ ฌาปนสถานที่ฝงศพ เราให

นโยบายกลัววาจะขายที่ดินเอาไปทําที่ฝงศพเสียหมด เราก็ใชโอกาสที่ไปเปดงาน

ประมงที่น้ําตก บอกใหประชาชนไดรับทราบ สวนราชการตาง ๆ ที่เชิญ และเปน

ประธานเปดงานเราก็จะสื่อออกไป เราไมไดพูดเฉพาะเรื่องที่เชิญเราไปเทานั้น เร่ือง

อ่ืนเราก็จะสอดแทรกเขาไปดวย นอกจากนี้ก็จะออกไปทางเคเบิ้ลของทางจังหวัด 

ของทางอําเภอ ตาง ๆ สามารถที่จะถายทอดไดนาน บางเรื่องเราก็ใหทางสื่อมวลชน

อ่ืน ๆ ไมวาทางหนังสือพิมพ โทรทัศนในพื้นที่ รวมทั้งจากสวนกลางในบางครั้งที่เรา

เชิญมา นอกจากนี้ก็ส่ือทางภาพ ทําปาย บางครั้งใชทองถิ่นเปนตัวชวยในการตออีก

คร้ังหนึ่ง ทั้งหมดนี้ก็เปนชองทางสื่อสารที่เราจะสื่อสารไปยังประชาชน”57  

ซึ่งสอดคลองกับนายธวัชชัย  เทิดเผาไทย อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดใชวิธีนี้

เชนกัน คือ 

“ในเร่ืองการพูดวิทยุ เคเบิ้ลทีวี อาจจะเปดครั้งเดียวแลวมันก็จะหายไป เราจึง

เลือกใชกํานัน ผูใหญบาน มาทบทวนขอมูลใหชาวบานไดอีกทางหนึ่ง”58 

ในทัศนะของ นางนฤมล  ปาลวัฒน  รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความเห็น

สอดคลองกันกับชองทางการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดโดยตรงและผานตัวกลาง จากกํานัน 

ผูใหญบาน อสม. และกลุมเครือขายที่มีอยูและผานทางวิทยุชุมชนตาง ๆ โดยเนนในเรื่องความถี่ใน

การสงขาวและขอมูล ผลสะทอนกลับมาก็ผานสื่อทั้งทางตรงและทางออม เนื่องจากการสารสื่อ

ผานตัวกลางเหลานี้เปนการสื่อสารที่ส่ือสารเขาใจตรงกันงาย หรือในอีกทางคือพูดภาษาเดียวกัน

                                                            
57สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
58สัมภาษณ นายธวัชชัย เทิดเผาไทย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 29 กันยายน 

2552. 



131 

อยูในพื้นที่เดียวกัน คือ ข้ึนอยูกับความเชื่อถือ ความศรัทธาที่ชาวบานมีตอตัวกลาง จะเชื่อถือได

หรือไมก็อยูที่ตัวกลาง เพราะวาบางครั้งถาตัวกลางเปนคนที่ประชาชน เชื่อมั่นศรัทธา ดังเชน  

สมัยโบราณถากํานันบอกวาตองเลือกใครก็ตองเลือกคนนั้นโดย ไดแสดงความเห็นวา 

“ส่ือที่ถือวามีประสิทธิภาพและผลดีคือ ส่ือผานโดยตรง  เพราะวาไดรับความรวมมือ

จากประชาชน อีกทั้งไดรับการยอมรับ จากการมีสวนรวมใหความรวมมือ ในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

เพราะประชาชนไดรับผลประโยชนจากกิจการที่ทําชัดเจน”59 

หลักเกณฑในการเลือกใชส่ือแตละประเภทเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดของ นางอารีย  คีรีวรรณ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี  ที่บริหารงานชวยผูวาราชการ

จังหวัด มีความเห็นสอดคลองในกรณีที่ตองมีเครือขายและตัวกลางในการสื่อสารตรงไปสู

ประชาชนในพื้นที่ และไดแสดงความเห็นวา 

“เรามีการสรางทีม แลวก็ใหประชาสัมพันธเขามาชวยสอนทีมของเรา ทีมของเราก็จะ

มีเจาหนาที่ของเราแลวก็ผูนําของเรา ผูนําไมวาจะเปนของ กองทุนหมูบาน กลุม

อาชีพ กลุมโอทอป เรามาทําทีมดวยแลวก็เร่ิมตนเพิ่งสองเวทีและ สองเวทีที่เอา

อาสาสมัครเขามา เอามาในงานของผูนํา และก็เอาประชาสัมพันธเขามาชวยจัดเวที 

เปนวิทยากรชวยสอนให และเขาจะสอนวิธีการนําเสนอขาว การเขียนขาว การที่จะ

สงขาว และก็จะทําในลักษณะไหนที่จะใหผลของประชาสัมพันธไดเปนวงกวาง”60 

โดยสวนใหญผูวาราชการจังหวัดจะส่ือสารบุคคลเปนหลักเปนระเบียบการบริหาร

บานเมืองไดโดยตรง และสงขอส่ังการหรือสารผานตัวกลางลงมาทางหัวหนาสวนราชการและ 

สวนราชการแจงตรงไปยังเครือขายของแตละหนวยงานที่มีอยูในพื้นที่  เชน ผูวามีหนังสือส่ังไปถึง

หัวหนาสวนราชการและสวนราชการสงตรงไปยัง กํานัน ผูใหญบาน และเครือขายของตนใน

หมูบาน หรือจากการ โทรศัพทโดยตรง ถาเปนเรื่องเรงดวน ตองการทราบขอมูลโดยตรงในพื้นที่ 

และยังสามารถโตตอบกลับขอมูลไดทันที 
สื่อสิ่งพิมพ  
ส่ือ ส่ิงพิมพ เอกสารลายลักษณอักษรเปนสื่อกลางที่มีความถูกตองแมนยํา 

มีความผิดพลาดนอยกวาสื่ออ่ืน ๆ และงายตอการชี้แจงรายละเอียดทําใหขอมูลขาวสารมีความ

สมบูรณมากที่สุดไมมีความคลาดเคลื่อนในขอมูล ผูวาราชการจังหวัด จึงเลือกใชส่ือส่ิงพิมพ 

                                                            
59สัมภาษณ นางนฤมล ปาลวัฒน, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
60สัมภาษณ นายอารีย คีรีวรรณ, พัฒนาการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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เอกสารตาง ๆ ประเภทแผนพับ ใบปลิวในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีรายละเอียดมาก เพื่อใช

เผยแพรสารไปยังประชาชน  

โดย นายธนเษก อัศวานุวัตร ไดแสดงความเห็นวา 

“การทําหนังสือแจง เร่ืองประชาสัมพันธ รวมทั้งใชกลุมที่มีอยู  เชน หอการคา และ

แจงไปยังประธานหอการคา ใหกระจายในกลุมถือวาเปนตัวกลาง ในสวนการติดตอส่ือใหไปรวม 

เชน บางครั้งจะติดตอทีมงาน บอกส่ือ และที่เปนทางการก็ส่ังใหเขียนขาว”61 

ซึ่งนายธวัชชัย  เทิดเผาไทย อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดใชส่ือ เพื่อวางแผน

แลวกําหนดเคาโครงงาน รูปแบบในสวนราชการตาง ๆ ที่จะมารวมกัน ปฏิบัติงาน ทําในบางสวน 

และมีการแถลงขาวเปนระยะ ๆ และพูดคุยกับสถานประกอบการตาง ๆ ดังความเห็นที่วา 

“ในการสื่อถึงประชาชนและไมใหเกิดความผิดพลาด ถาจะใหดีคือส่ือส่ิงพิมพเพราะ

ทุกอยางมันไมเออเรอ  มีการวางแผนงานเชน เร่ืองของการทองเที่ยวปหนาเราจะ

ประกาศเปนปทองเที่ยว ปนี้ผมก็จะเตรียมความพรอมกอนคือหนึ่งผมตองตั้งสมาคม

ผูประกอบการการทองเที่ยวของจังหวัดขึ้นมา ตองมารวมกลุมตาง ๆ ตองรูวา

สถานที่ทองเที่ยวของเราคืออะไร มีความพรอมอะไรหรือไม ตองมาจัดทําปฏิทิน

ทองเที่ยวในแตละเดือนวามีอะไร ทั้งปเรามีอะไร สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ๆ ของเรา

มีอะไร”62 

 ในดานของนางอารีย   คีรีวรรณ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี  มีความเห็นสนับสนุนใน

วิธีการใชส่ือของผูวาราชการจังหวัด คือการใชเอกสารการขอความรวมมือจะทําไดงายกวาหรือ

อาจมีการใชส่ือวิทยุชุมชน ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ และใชส่ือบุคคลเพราะมีเครือขายที่มีอยู เพราะเจาะ

ไปในพื้นที่ไดโดยตรง ที่วา 

“สวนมากเปน วิธีการงาย ๆ เปนพื้นฐานก็คือ ใชเอกสารถึงกัน อยางจะขอความ

รวมมือกับเคาจะใหประชาสัมพันธเร่ืองงานเรื่องอะไรของเรา ชองทางหนึ่งก็คือเปน

เอกสารออกไปเปนหนังสือออกไป อีกชองหนึ่งก็จะสื่อผานประชาสัมพันธจังหวัดที่

เคาดูแลเร่ืองสื่อทั้งหมด ในสื่อทั้งเปนของสวนกลางทั้งของทองถิ่นก็จะเปนทั้งเคเบิ้ล 

ทั้งหนังสือพิมพทองถิ่นก็จะจบในจุดนั้น สําหรับเราจะปดทายดวยตัวเองดวย

หนวยงานเอง ก็คือถาสงไปประชาสัมพันธ ก็จะมีในเรื่องของวิทยุชุมชน ส่ือใน

                                                            
61สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 
62สัมภาษณ นายธวัชชัย เทิดเผาไทย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 29 กันยายน 

2552. 
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ทองถิ่น ส่ือสวนกลางที่เราฝากเขาไปแลวปดทายของเราคือ ถาความสัมพันธสวนตัว

กับส่ือในทองถิ่น ส่ือบุคคล ส่ือบุคคลบางครั้งก็จะเปนตัวแทนของสื่อสวนกลางอยูใน

จังหวัด เราก็จะเจาะลงไป หรือผานไปเดลินิวส ผานไปไทยรัฐ เราก็จะยิงตรงเจาะไป

กับตัวแทนของผูส่ือขาวของสวนกลางที่อยูในพื้นที่ ทีวีทองถิ่นก็เหมือนกัน ถาเรา

อยากจะออกตรงนี้เราก็จะเจาะปดทายอีกครั้งวา ตรงนี้เราขอความรวมมือจากเคา

เหมือนกับการจัดรายการวิทยุของชุมชน เรามีผูนําของเราเปนนักจัดรายการอยู เคา

ก็จะนํากิจกรรมของเรา อยูที่เราวางานนี้เราจะใหออกไปลักษณะไหน เราก็จะดิวตรง

กับเคา”63 

 ซึ่งนายวิเชียร  บุญประสิทธิ์   เกษตรจังหวัดสระบุรี  กลาววา 

“สนับสนุนในวิธีการปฏิบัติ คือ ตองเลือกใชเครื่องมือ จะใชเจาหนาที่ทําแผนปลิว 

จดหมายขาว ใหนักขาวสํานักขาวตาง ๆ และใหขาวอยางตอเนื่องในทุกชวงเวลา  

วิธีการปฏิบัติในระดับอําเภอยังอยูในวงแคบ ๆ เพราะในระดับส่ังการ  ยังไมมีเครื่องมือ

ส่ือสาร จะตองทําตามนโยบายอยางเดียวไมมีอํานาจตัดสินใจ ทําไดเพียงเปนการ

เตรียมเอกสารใหกับหัวหนาเพื่อตัดสินใจและสั่งการ ในระดับผูวาจะมีแนวทางการ

ตัดสินใจชัดเจน เชน  มีวิธีการคิดเองและตัดสินใจได  เชน เร่ืองการเตือนภัยอยางไร

คิดวิธีการ และสั่งการใหผูปฏิบัติ ทํางานตอได บริหารเหตุการณใหครอบคลุมได 

ทันการณ”64 

 ซึ่งในสวนของนายวินิจฉัย   ศรีมาชัย นายอําเภอเมืองสระบุรี  มีความเห็นในการ

ปฏิบัติงานสื่อสารนั้นสวนใหญจะใชหนังสือส่ังการและบทความที่สงมาสงตอใหกับเครือขายได

ชวยประชาสัมพันธตอ และไดแสดงความเห็นวา 

“ดานทองถิ่นไมยากเพระเปนสวนราชการเปนหนังสือส่ังการและก็ Fax  ไปเลยสั่ง

การไดงายสวนใหญจะใหผานทางทานประชาสัมพันธจังหวัดและอาจจะมีส่ือในพื้นที่

เราก็จะสงบทความใหเขาชวยประชาสัมพันธชวยก็ชวยเหลือกันไดอยางเต็มที่ครับ

เราอาจใหเปนสปอนเซอรบาง” 65 

 ส่ือส่ิงพิมพเปนเครื่องมือที่ผูวาราชการจังหวัดใชเชน แผนพับใบปลิวการประชาสัมพันธ

ขาวของจังหวัดและในหนังสือส่ังการถือเปนเครื่องมือในการสงขาวที่ผูวาราชการจังหวัดใชเพื่อ

                                                            
63สัมภาษณ นายอารีย คีรีวรรณ, พัฒนาการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
64สัมภาษณ นายวิเชียร บุญประสิทธิ์, เกษตรจังหวัดสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
65สัมภาษณ นายวินิจฉัย  ศรีมาชัย, นายอําเภอเมืองสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
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ชี้แจงเรื่องราวขาวสารของจังหวัด เปนสื่อที่ทําไดงายและมีความคลาดเคลื่อนของเนื้อหานอย 

มีความชัดเจนของเนื้อหามาก 
 สรุปชองทางการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัด 

 ชองทางในการสื่อสารกับประชาชนแตละพื้นที่ใหรับทราบขอมูล โดยผานชองทาง 

ในการสื่อสาร 4 ชองทาง คือ 

 1. ส่ือสารแบบเผชิญหนา 

 2. ส่ือวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน (TV)  

 3. ส่ือบุคคลผานการประชุมส่ังการและแจงกํานัน ผูใหญบาน 

 4. ส่ิงสิ่งพิมพ 

 เนื่องจากการสื่อสารขอมูลผานทั้ง 4 ชองทาง เพื่อที่ใชในการประชาสัมพันธโดย   

มีจุดมุงหมายหลัก คือ มุงเนนใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของจังหวัด 

 ทั้งนี้ ชองทางการสื่อสารขอมูลที่เกิดผลสัมฤทธิ์และเขาถึงประชาชนมากที่สุด คือ 

ส่ือสารแบบเผชิญหนา เพราะประชาชนในพื้นที่จะไดรับขอมูลโดยตรง สามารถสอบถามขอมูลใน

ประเด็นที่สงสัย โตตอบคําถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีโอกาสทําความเขาใจกับประชาชน 

อธิบาย เผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนรับทราบขาวสารในดานตาง ๆ รวมถึง

เปนการแสดงออกซึ่งความสนใจประชาชนในพื้นที่ จะเห็นไดวาผูวาราชการจังหวัดทั้งสองทาน ได

ใชเครื่องมือคือ วิทยุชุมชนที่มีอยู และการวางเครือขาย สามารถเชื่อมโยง ไปถึงสถานีอ่ืน ๆ ได

ทั้งหมด ทั้งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ก็คือ พูดที่เดียวและสามารถสื่อสารไดยินไปทั้งจังหวัด 

โดยคํานึงถึงชวงเวลาที่เหมาะสม เปนชวงที่ประชาชนจะฟง ส่ือในชวงนั้น เปดหมุนเวียนอยู

ตลอดเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับทราบไดหลายรอบ นอกจากนี้ยังใชส่ือเคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน 

ทั้งสองแบบ สําหรับประกาศตาง ๆ ที่ลงไปสูอําเภอ ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน เพราะวาบางครั้งไป

กระจายขาว บางครั้งลงไปไมทันเวลาที่ตองการจึงตองใชวิทยุเสียงตามสาย อีกทางหนึ่ง 

จากชองทางการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการที่ไดกลาวไว

ขางตนนั้น สวนใหญจะเนนการสื่อสารโดยตรงสงขอมูลตรงไปยังประชาชนมีการเลือกใชส่ือที่มีอยู

เปนเครื่องมือก็คือ จากวิทยุชุมชน วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เวปไซด หนังสือพิมพ และเครือขายของ

สวนราชการตาง ๆ ผานชองทางที่มีอยูในพื้นที่ ซึ่งสวนใหญผูวาจะสื่อสารโดยตรง ผานตัวกลางลง 

มาทางหัวหนาสวนราชการและสวนราชการ แจงตรงไปยังเครือขายของแตละหนวยงานที่มีอยูใน

พื้นที่ เชน ผูวามีหนังสือส่ังไปถึงหัวหนาสวนราชการและสวนราชการสงตรงไปยัง กํานัน 

ผูใหญบาน และเครือขายของตนในหมูบาน หรือจากการ โทรศัพทโดยตรง ถาเปนเรื่องเรงดวน 

ตองการทราบขอมูลโดยตรงยังสามารถโตตอบกลับไดทันที หรือถาเปนขาวสารเรื่องความรูตาง ๆ 
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ก็จะเนนหนักไปที่วิทยุชุมชนเพราะเขาถึงกลุมประชาชนไดมากกวา แตส่ือที่ผูวาใชและได

ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การใชการสื่อสารโดยตรง ผานตัวกลางและหนังสือส่ังการ 

 
ผูรับสาร (Receiver: R)  

 

กระบวนการรับรูขาวสารจากการสื่อสารทางการเมืองของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี

ในชวงปเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ผูรับสารสามารถรับขาวสารตรง

ตามที่ ผูวาราชการจังหวัด  ส่ือสารถึงประชาชนผานทางผูนําชุมชนไดแก  กํานัน  ผู ใหญ 

เปรียบเสมือนเปนบุคคลที่ประชาชนในพื้นที่ใหความไววางใจคัดเลือกเขามาเปนตัวแทนของ

ประชาชนและของทางราชการซึ่งเปนผูรับสารจากผูวาราชการจังหวัดมีแนวคิดในการสื่อสารของ

ผูวาราชการจังหวัดดังนี้ 
ขาราชการ 
ในฐานะขาราชการผู รับคําสั่งการจากผูวาราชการจังหวัดโดยตรงและถือเปน

ผูปฏิบัติงานในฐานะผูรับสารโดยตรง นางสาวรุงรัศมี ทะแพงพันธุ เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี ไดแสดงความเห็นวา 

“โดยปกติจะมีการประชุมระดับจังหวัดโดยผูวาฯเปนประธานแลวก็ประชุมหัวหนา

สวนในจังหวัด โดยเชิญกํานัน ทุกอําเภอเลขา แลวผูวาก็ใหขอราชการตามนโยบาย

ของรัฐบาล นโยบายอาจเปนการเนนหนักเปนการกระชับ เชน ยาเสพติดทานก็จะ

เนนเปนบางเรื่องหรืออยางสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบทานก็จะกําชับและเนนนโยบาย

หนัก ๆ โดยจะประชุมกัน  เดือนละครั้ง” 66 

 โดยทัศนะของ นางสุภาภรณ เหลาวิริยะเจริญไชยะ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

สํานักงานจังหวัดสระบุรี มีความเห็นสอดคลองในประเด็นนี้วา 

“มีการรับนโยบายมาถึงโดยถายทอดจากวาจาและมีวาระการประชุมเอกสารก็จะมี

ปรากฏมาตามวาระการประชุม สวนจากอําเภอจะมีการประชุมทุกเดือน ซึ่งจะมี  

2 การประชุม ประชุมหัวหนาสวนอาจจะเปนวันเดียวกันแตเปนภาคเชากับภาคบาย 

และมีการประชุมกํานันผู ใหญบาน คือเปนการรับนโยบายจากจังหวัดผาน

                                                            
66สัมภาษณ นางสาวรุงรัศมี ทะแพงพันธุ, เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทําการ

ปกครองจังหวัดสระบุรี, 9 ธันวาคม 2556. 
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นายอําเภอ จากนายอําเภอจะมี 2 ชองทางคือการประชุมและเปนหนังสือ สวนผูวา

จะมีการประชุมโดยเชิญไปโดยตรง” 67 
กํานัน 
ซึ่งเปนผูนําชุมชนในระดับตําบล ในฐานะผูรับสาร นายเสนห  มนตประสิทธิ์ กํานัน

ตําบลดอนพุด อําเภอดอนพุด   เปนผูรับขาวสารที่แจงมาจากนายอําเภอ และกระจายไปยัง

ผูใหญบานทุกหมู โดยการเรียกประชุมประชาคมทุกหมู และใชชองทางเครือขายผานทางผูชวย

และสารวัตร เปนผูกระจายขอมูลขาวสารและจากทางการประชุมประจําเดือน จะเปนการสื่อสารที่

ไดผลรวดเร็ว สวนการอธิบายถายทอดขอมูลจะใชเอกสารและชี้แจงรายละเอียด การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพคือผลงานของผูวาราชการจังหวัด ที่สงมายังประชาชน แสดงความเห็นวา 

“ขาวเกี่ยวกับหนวยงานมหาดไทย การเลือกตั้ง  และขาวเกษตร เรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง 

ขาวพวกนี้ชาวบานใหความสนใจดี เปนเรื่องใกลตัว” 68  

โดยทัศนคติที่มีตอผูวาราชการจังหวัดนั้น สวนใหญมาจากทางจังหวัดสงขาวมา

โดยตรงและสามารถปฏิบัติ ไดทันที เพราะในขอมูลที่สงมา มีความละเอียดอธิบายไดเขาใจ  

แตปญหาสวนใหญนั้นประชาชนไมคอยสนใจเทาที่ควรเพราะวามีความคิดเห็นวาไมคอยจะ

เกี่ยวของกับชีวิต ความเปนอยูหรือในอาชีพ ในการสงขอมูล ยอนกลับ (feedback) มายังผูวา

ราชการจังหวัดนั้น จะผานทางชองทางผูชวย สงตอมาผูใหญ ผานมากํานัน ผานนายอําเภอ

ยอนกลับทางเดิม69 

ซึ่ง นายกลิ่นศักดิ์ รัสมีเพ็ชรโสภณ  อดีตกํานันตําบลดาวเรือง  อําเภอเมืองสระบุรีนั้น 

มีความเห็นสอดคลองกันและไดกลาวเสริม คือ ผูวามีชองทางหลักหลายชองทาง ผานทาง

ประชาสัมพันธจังหวัด และเครือขายตาง ๆ เชนหนังสือพิมพ วิทยุชุมชน นักประชาสัมพันธ ที่จัดตั้ง

ข้ึนในทองถิ่น ผานทางนายอําเภอ ทางหนังสือส่ังการ นายกองคการบริหารสวนตําบล และออก

เสียงกระจายขาว และยังมีหนังสือส่ังการมายอยปดประกาศ และผาน อสม. ผูสูงอายุ ผูพิการ 

                                                            
67สัมภาษณ นางสุภาภรณ เหลาวิริยะเจริญไชยะ, เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

สํานักงานจังหวัดสระบุรี, 9 ธันวาคม 2556. 
68สัมภาษณ นายเสนห มนตประสิทธิ์, กํานันตําบลดอนพุด อําเภอดอนพุด,  

22 พฤศจิกายน 2552. 
69สัมภาษณ นายเสนห มนตประสิทธิ์, กํานันตําบลดอนพุด อําเภอดอนพุด,  

22 พฤศจิกายน 2552. 
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แมบานกลุมเกษตรฯ .ทางครูอาจารยตาง ๆ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและถือเปนผลงานที่ผูวา

สงมายังประชาชน ไดกลาวไวคือ 

“ผานนายอําเภอเพราะเปนการสั่งงานเขมดี ความจริงการสงเสริมทองถิ่นตัวระบบดี

แตเนื้องานการกํากับดูแลดีกวา เปนเรื่องเฉพาะนั้นจะทําหนังสือสงรายตัว รายงาน

ครบถวน และผานทางหอกระจายเสียง เร่ืองรองลงมาจะมีรถเฉพาะกิจ อบต.

กระจายเสียง เชา เย็นไดผล” 70 

ชองทางที่ไดผลคือ การประชุมจะสั่งการไดทันที ในเชิงนโยบายผูวา ฯ ทําไดมี

ประสิทธิภาพมาก เนื่องจากสามารถถายทอดและเขาใจในสวนของการสงขอมูล ยอนกลับ

(feedback) มายังผูวาราชการจังหวัด นั้นมีความตางคือ  มีการสงกลับโดยใช แบบฟอรมให

ชาวบานสงผานตัวกลาง เพราะสามารถมีหลักฐานยืนยัน 
ผูใหญบาน 
ในฐานะผูรับสารมาจากผูวาราชการจังหวัด โดยนายสุทิน  ฉายาวัฒนะ  ผูใหญบาน

หมู 5 ตําบลดงตะงาว  อําเภอดอนพุด  มีความเห็นสอดคลองกับกํานันขางตนคือ 

“ไดรับขอมูลขาวสารจากผูวาผานทางนายอําเภอ โดยแจงผานทางการประชุม

ประจําเดือนทําใหทราบ เร่ืองนโยบายการพัฒนาตาง ๆ นั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพ

เพราะมีขอสรุปที่ชัดเจน เชน  นโยบายเรื่องการทํางานรวมกันของประชาชนใน

หมูบาน เร่ืองนโยบายของผูวาและการอยูรวมกันแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน

ตนการสื่อสารของผูวามีความชัดเจน ในขอราชการ ประชาชนมีความพอใจในการ

รับขอมูลขาวสาร”71 

 ในทัศนะของ นายวิหาร  วงษเขียว  ผูใหญบานหมู 9 ตําบลดงตะงาว  อําเภอดอนพุด               

มีความเห็นสอดคลองกันที่ผูวาราชการจังหวัด ส่ือสารโดยตรงผานตัวกลาง มีเอกสารส่ังการ

ประกอบ มีความชัดเจนดีอยูแลวในเรื่องเรงดวนอาจใชเสียงตามสายเรียกประชุมชี้แจงกับชาวบาน 

ใหทราบการ การสงขอมูล ยอนกลับ(feedback) มายังผูวาราชการจังหวัด นั้นมีเพิ่มเติมคือ ทาง

โทรศัพทติดตอไดโดยตรง กลาวไววา  

                                                            
70สัมภาษณ นายกลิ่นศักดิ์ รัสมีเพ็ชรโสภณ, กํานันตําบลดาวเรือง อําเภอเมือง,  

27 พฤศจิกายน 2552. 
71สัมภาษณ นายสุทิน ฉายาวัฒนะ,  ผูใหญบานหมู 5 ตําบลดงตะงาว อําเภอดอน

พุด, 23 พฤศจิกายน 2552. 
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  “จะมีเบอรโทรศัพท แตสวนใหญจะผานทางผูใหญไปทางนายอําเภอ” 72 

 โดย นายสุรัตน  จําเนียรธรรม  ผูใหญบานหมู 3 ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด นั้น

ไดรับขอมูลจากผูวาราชการจังหวัด สอดคลองกับความเห็นขางตน โดยเสริมวา  

“การสื่อสารของผูวาฯนั้นอาจมีการลงพื้นที่มารับโดยตรงการลงพื้นที่ผูวาราชการ

จังหวัดพบประชาชน และจากการประชุมก็จะมีการสั่งการโดยตรง ในเร่ืองของ

นโยบายและแผนการพัฒนาจังหวัด ทําใหเกิดการซักถามและเกิดความเขาใจใน

รายละเอียด อีกทั้งมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดทําใหไมเกิดความคลาดเคลื่อนของ

ขอมูล ทําใหเขาใจตรงกันไดงายและสื่อสารไป”73 

ซึ่ง นายสมศักดิ์  ทองคําสุก  ผูใหญบานหมู 7 ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุดนั้น 

ไดรับขอมูลขาวสารโดยทางตรง ผานทางนายอําเภอและการประชุมเชนกัน ตางกันที่มีการรับ

ขอมูล โดยตรงจากผูวาฯ ผานสื่อหนังสือพิมพทองถิ่น ผูนําทองถิ่นตาง ๆ ประชาสัมพันธชาวบาน 

และประกาศใหชาวบานไดรับทราบ นโยบายเรื่องการทํางานรวมกันของประชาชน74 

ดังนั้นการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดสงขอมูลขาวสารนโยบายและการพัฒนา

จังหวัดมายังผูรับสารหรือผูนําชุมชน 

ประชาชน คือ ผูรับสารขอมูลขาวสารจากผูนําชุมชนและกับผูวาโดยตรง ถือวามี

สวนสําคัญในกระบวนการสื่อสารของการพัฒนาจังหวัดวาการสื่อสารของผูวาจะประสบผลสําเร็จ

หรือไม ดูไดจากการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในจังหวัดไดมากนอยเพียงใด ซึ่งในฐานะ

ประชาชนผูรับสารมาจากผูวาราชการจังหวัด โดยนายถวิล  ภูพงษา ประชาชนในตําบลปากเพรียว 

อําเภอเมืองสระบุรี ไดใหความเห็นวา 

“ไดเคยเจอทานผูวาฯ โดยตรงครับทานคุยเกงครับมีความรูเยอะและตอบคําถาม

อธิบายงานตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในรายละเอียด ทําใหเขาใจตรงกันไดงาย”75 

                                                            
72สัมภาษณ นายวิหาร วงษเขียว, ผูใหญบานหมู 9 ตําบลดงตะงาว อําเภอดอนพุด, 

23 พฤศจิกายน 2552. 
73สัมภาษณ นายสุรัตน จําเนียรธรรม,  ผูใหญบานหมู 3 ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด

, 23 พฤศจิกายน 2552. 
74สัมภาษณ นายสมศักดิ์ ทองคําสุก,  ผูใหญบานหมู 7 ตําบลบานหลวง อําเภอดอนพุด, 

23 พฤศจิกายน 2552. 
75สัมภาษณ นายถวิล ภูพงษา, ประชาชนตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี,  

23 พฤศจิกายน 2552. 
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ในทัศนะของ นางเอื้อมพร มงคลสวัสด์ิ ประชาชนใน ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง

สระบุรี มีความเห็นสอดคลองกันวา  

“ทานผูวาฯ เกงคะมีความรูดูหมอเปนดวยคะ เห็นในทีวี และออกวิทยุตอบคําถาม

ตาง ๆ รายงานความกาวหนาของจังหวัดในงานที่ทําใหเขาใจงายไดและสนุกดีคะ”76 

ซึ่ง โดยนายธงชัย เฮียงโฮม ประชาชนที่อยู ใน ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก  

มีความเห็นสอดคลองกับขางตนคือ 

“ทานผูวาฯ เคยมาเปดงานครับดูเกงตอบคําถามสื่อประชาสัมพันธงานดีครับ 

ดูมีความรูเคยเห็นในทีวี และออกวิทยุมาเจอตัวจริงดีครับทําใหใกลชิดประชาชนดีครับ”77 

โดย นายกฤษฎา อินทรพาเพียร ประชาชนในตําบลแกงคอย อําเภอแกงคอย  

ไดแสดงความเห็นแตกตางในการรับสารจากผานผูใหญบาน ดังความเห็นวา 

“ผมไมเคยเจอทานผูวาฯ หรอกครับไดขาวจากผูใหญบานเขามาบอกขาวของจังหวัด

วาผูวาฯ เขาสั่งการมาและผูใหญมาประกาศขาวตามหอกระจายเสียงและเดินบอกเอาครับ วามี

งานของจังหวัดอะไรบาง”78 
 สรุปผูรับสารของผูวาราชการจังหวัด 
 ผูรับสาร หรือผูนําชุมชนสามารถ รับรูขอมูลขาวสาร จากผูวาราชการจังหวัด ได

โดยตรง ผานจากนายอําเภอที่รับนโยบายมาจากผูวาราชการจังหวัด มายังผูนําชุมชน และสวน

ใหญจะรับการสื่อสารผานตัวกลางหลักคือ นายอําเภอชี้แจง รายละเอียด ปญหาขอซักถาม  และ

แจงกระจายขาวผานสื่อตาง ๆ โดยใชส่ือผานชองทาง ในหลายรูปแบบ เชน  ผานบุคคลกลุม

เครือขายที่มีอยู ทางวิทยุชุมชน  การประชุมประชาคมหมูบาน และหอกระจายเสียง ชองทางการ

ส่ือสารกลับ (feedback) สวนใหญผานทางผูนําชุมชน หมูบานและสื่อสารไปยังนายอําเภอและ

สงไปยังผูวาราชการจังหวัด สงยอนกลับ แตประชาชนอาจใชชองทางโทรศัพทติดตอส่ือสารในเรื่อง

เรงดวน เพราะสื่อสารไดโดยตรงและสามารถตอบโตไดทันที จึงเปนชองทางที่สะดวกขึ้น ในกรณี

เรงดวน กลุมผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งถือไดวาเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดกับ

                                                            
76สัมภาษณ นางเอื้อมพร มงคลสวัสด์ิ, ประชาชนใน ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง

สระบุรี, 23 พฤศจิกายน 2552. 
77สัมภาษณ นายธงชัย เฮียงโฮม, ประชาชนที่อยู ใน ตําบลมวกเหล็ก อําเภอ

มวกเหล็ก, 23 พฤศจิกายน 2552. 
78สัมภาษณ นายกฤษฎา อินทรพาเพียร, ประชาชนในตําบลแกงคอย อําเภอ 

แกงคอย, 23 พฤศจิกายน 2552. 
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ประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก ชวยสนับสนุนและประสานงานในการชี้แจง เพื่อทําความเขาใจถึง

นโยบาย การปฏิบัติงานของทางจังหวัด 
ผลที่เกิดจากกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 

(feedback) แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

1. ดานประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดผานสื่อตาง ๆ มีในหลายรูปแบบและเลือกใชใหเหมาะสม ตามแต

สถานการณ ทั้งใชบุคลากรที่ทําหนาที่ในการสื่อสารโดยตรง รวมทั้งใชเครื่องมือที่มีอยูไดแก ส่ือ

ส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ปายโฆษณาทําใหการประชาสัมพันธเปนไปในวงกวางมากที่สุด  เพื่อทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใหไดดี  ซึ่ง นายธวัชชัย  

เทิดเผาไทย อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีความเห็นแตกตางใน หลักเกณฑในการเลือกใชส่ือ

แตละประเภท เพื่อการสื่อสารในแตละครั้ง เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด คือ ใชทีมงานและบุคลากรในดานนี้โดยเฉพาะ อาศัยประชาสัมพันธ

จังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อสองหนวยจะเปนตัวเสริม ใน

เร่ืองของการแจงขอมูลขาวสารลงไปในพื้นที่ สวนประชาสัมพันธจังหวัดจะดูเร่ืองภาพรวมกวาง ๆ 

นอกจากทําในสวนของสื่อ ทั้งสื่อส่ิงพิมพส่ือตาง ๆ ทําปาย โฆษณาตาง ๆ ทั่วเมือง โดยเห็นวา 

“ประสิทธิภาพการเลือกใชของสื่อแตละประเภท นั้นแตกตางคือ เนนการใชเอกสาร

เปนหลักเพื่อจะไดขอความสมบูรณครบถวน สามารถหยิบมาเมื่อไหรก็ได ถาสั่งดวย

วาจาความผิดพลาดจะสูงกวา การสั่งเปนลายลักษณอักษร หรือส่ังเปนเอกสารไม

คอยผิดพลาด อาจจะใช 4 หนวย ปกครอง สํานักงานจังหวัด พัฒนาชุมชน ทองถิ่น

จังหวัด 4 หนวย คลุมหมด ไดทั้งพื้นที่”79  

 นายอุกริช พึ่งโสภา รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีความเห็นสอดคลองในประเด็นนี้  

คือ   ใชการสื่อสารโดยตรงและผานตัวกลาง เพราะเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการ

ส่ือสารเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดผานการสื่อสารในหลายรูปแบบ 

และไดผลเชน การใหเบอรโทรศัพท ถาประชาชนมีปญหา อุปสรรค มีความเดือนรอนก็สามารถ

โทร มาสื่อสารไดโดยตรงและเปนวิธีการที่งายที่สุด ทั้งยังมีการใชตูรับเร่ืองราวรองก็เปนการ

ส่ือสารตรง ส่ือผานระบบอินเตอรเน็ต และสื่ออ่ืน ๆ ตามเครื่องมือที่หนวยงานราชการมี และการ

แจงจากการสั่งการถือเปนชองทางที่อยางตอเนื่องและไดผลดี จากความคิดเห็นดังนี้ 

                                                            
79สัมภาษณ นายธวัชชัย เทิดเผาไทย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 29 กันยายน 

2552. 



141 

“การไดใหเบอรโทรศัพทใหเขาพูดคุย การใชตูรับเร่ืองราวรองเรียน การใชไปเยี่ยม

เยียนพบปะ การเขาประชุมตาง ๆ รวมทั้งการใชเครื่องมือส่ือสาร เช็คจากการรอง

ทุกขผานอินเตอรเน็ต ผานสื่อตาง ๆ และก็หนวยงานตาง ๆ อาทิ เชน การผานศูนย

ดํารงธรรม  บางครั้งก็มีการสะทอนมาเล็กนอย ดังนั้นอยางเชนผมบอกวาในเรื่องของ

ชองทางของผมใชหลากหลาย ผานตัวกลางหรือไม บางทีก็ผาน อาทิเชน ผมผาน

หนังสือพิมพทองถิ่นหรือดูเคเบิ้ลทีวี หรือมีตัวแทนก็มาหาเลาใหฟง ที่มองขามไมได

ในฐานะขาราชการโดยการแจงจากหนวยเหนือ เพราะฉะนั้นใน การสื่อสารโดยตรง 

โดยออม ผานตัวกลาง และคนหาดวยตัวเอง หรือหนวยเหนือแจงสั่งการ มันก็เปน

ชองทาง ที่นี้ในรูปแบบในชองทางดังกลาวที่ผมเรียนมา ต้ังแตใหเบอรโทรศัพท  

ตูรองเรียน” 80 

ประสิทธิภาพของสื่อแตละประเภทที่เห็นประโยชนชัดเจนคือ ตูรับเร่ืองราวรองทุกข  

โทรศัพท ถึงผูวาราชการจังหวัดโดยตรง และ การใชรองเรียน รองทุกข รองขอความชวยเหลือผาน

หนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะศูนยดํารงธรรม  อีกทั้งรองผานทางสื่อมวลชนหรือสะทอนจาก

ส่ือมวลชนทองถิ่นและสื่อมวลชนหนวยกลาง ซึ่งเปนสื่อมวลชนจาก หอกระจายขาว วิทยุชุมชน 

เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพทองถิ่น หนังสือพิมพสวนกลาง วิทยุโทรทัศนสวนกลาง ดูจากอินเตอรเน็ต มี

การเว็บไซตตาง ๆ และจากการที่เขาไปพบ ประชาชนดวยตนเอง หรือการที่ประชาชนมาพบที่

บานพักบาง หรือ ที่ทํางาน อาทิเชน จังหวัดจัดโครงการเยี่ยมเยียน จัดโครงการสินคาคาราวาน  

จัดโครงการสินคาโอทอป เปดโอกาสรับฟงปญหาบางดานจากประชาชน ประชาชนก็จะสะทอน

ปญหา  และชองทางที่สําคัญคือ การเขาไปประชุมชี้แจง  จะเปนการประชุมในเชิงนโยบาย  

การประชุมอภิปรายหาความเห็น การประชุมปรึกษาหารือ ตัวอยาง เชนกรณีเกี่ยวกับการประชุม

ประชาวิจารณ ยังมีผานชองทาง จดหมายถึงตัว จดหมายก็ขอความเปนธรรมดังนั้นชองทาง

ทั้งหมดนี้ คือ ชองทางที่ชาวบานจะสามารถสื่อสารกลับมาผูวาราชการจังหวัด ไดรับรู การสื่อสาร

กลับที่มาถึงไดโดยตรง  

นายอุกริช   พึ่งโสภา รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  มีความเห็นสอดคลองกับ  

นายธวัชชัย  เทิดเผาไทย อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ประสิทธิภาพในการสื่อสารนั้น ตัวชี้วัด

เปนปจจัยที่บอกถึงความสําเร็จของการสื่อสารที่เกิดขึ้น คือ การมี Feedback หรือการสะทอนกลับ 

การสะทอนกลับของประชาชนมา เชน มีโทรศัพทพูดคุยกลับมา มีจดหมายกลับมา มีเสียงสะทอน

                                                            
80สัมภาษณ นายอุกริช พึ่งโสภา, รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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ทางสื่อมวลชนระดับทองถิ่นหรือสวนกลางมา ในเรื่องของการทํางาน ชี้แจง ทําความเขาใจ หรือ

การเผยแพรของจังหวัดในแตละครั้ง  

ซึ่งเปนมุมมองการสื่อสารในสวนความยากหรืองายนั้น จะเปนเรื่องของ รูปธรรมและ

นามธรรม ที่กระทบโดยตรงและสงผลกับประชาชนโดยตรง  

นางอารีย  คี รีวรรณ  พัฒนาการจังหวัดสระบุ รี   มีความเห็นเชนเดียวกันกับ  

นายธนเษก อัศวานุวัตร ผูวาราชการจังหวัด ในประเด็นการสื่อสารยุทธศาสตรแผนงาน ของจังหวัด

สระบุรีปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จหนึ่งคือ เร่ือง Feedback กลับมาถามขอมูลขาวสาร

เพิ่มเติม เชน ทางโทรศัพทและทาง  e-mail ของจังหวัด ที่เปดเว็บไซต จะมีขอเสนอแนะ และมี

เครือขายมีการเชื่อมตอกับชาวบานโดยตรง  มีผูนํากลุมเครือขาย มีกลุมอาชีพคอนขางเยอะที่จะ

ส่ือสาร  กลุมผูประกอบการทั้งจังหวัด และขณะเดียวกันก็มีการสรางเครือขายทั้งกลุมทุน ก็คือ

กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพย ตาง ๆ เมื่อมีเครือขายนี้การสื่อสารในเรื่องของการพัฒนาสื่อสาร

งายเพราะเครือขาย และเปนสิ่งที่ชาวบานไดรับประโยชนโดยตรง ปจจัยที่เปนนามธรรมจะสื่อสาร

ยากกวาปจจัยเรื่องรูปธรรมส่ือสารงายและเห็นผลประชาชนสนใจ ไดแสดงความเห็นในแนวทาง

เดียวกัน ที่วา 

“เราจะเชิญชวนคนอื่นมาดูเหมือนกัน เหมือนกับที่บานคลองหัวชางที่มีความเขมแข็ง

เราขายผานกระบวนการความเขมแข็งที่รูปธรรมออกมาที่เปนหมูบานเศรษฐกิจ

พอเพียง ก็โอเค เขาสามารถที่จะหารายไดจากของการทองเที่ยวนี้ได เที่ยวดูอะไร 

เที่ยวดูศูนยเรียนรูตาง ๆ เที่ยวเพื่อที่จะมาเรียนรูตามฐานการเรียนรูตาง ๆ เที่ยวเพื่อ

มารูวาการจัดการบริหารชุมชนของเคาเปนอยางไรบาง ส่ิงที่ชาวบานจะไดตามมาก็

คือ 1. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนที่มาเยี่ยมมาชม เขาจะติชมอะไรบาง แลวก็ไดนํา

ผลผลิตของเคาออกมาขายจนถึงการบริหารจัดการโฮมสเตยที่เหมือนกับใครจะมา

ศึกษาดูงาน อันนั้นก็จะเปนรายไดสวนหนึ่ง ขนาดเดียวกันเราก็ตองใหเคาเรียนรูใน

สวนของผลกระทบที่ตามมา คือเวลาการรับคนนอกเขามาอาศัยอยูในบานมันก็จะมี

สองแง ทั้งบวกและลบ เคาก็ตองมานั่งวิเคราะหตรงนั้นอีกสวนหนึ่ง และก็ตัวที่จะ

เปนยุทธศาสตรที่จะสื่อสารคอนขางจะยากสักนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการสราง 

ธรรมมาภิบาลและการเรียนรูการจัดการบานเมืองที่ดี เพราะวามันคอนขางจะเปน

นามธรรมคอนขางเยอะ” 81 

                                                            
81สัมภาษณ นายอารีย คีรีวรรณ, พัฒนาการจังหวัดสระบุรี, 3 มีนาคม 2552. 
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่จังหวัดมอบใหทํา มองวาเปนการรับนโยบายจากกระทรวง

และ กระทรวงบอกวาปนี้จะเอาแบบนี้นะ พอมาระดับจังหวัด เราก็เลือกหนวยงานทั้งหมด  หัวหนา

หนวยงาน ตาง ๆ เราจะทําหนาที่ประสานกับส่ิงแวดลอมและหนวยงานอื่น ๆ วามีอะไรบาง 

คาใชจายกระทรวงวาปนี้มีแบบนี้ คาใชจายกระทรวงก็มาจากรัฐบาล ซึ่งเชนเดียวกับ นางสมพร  

มโนรัตน   ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี  มีความเห็นสอดคลองกัน ในการสื่อสารของผูวาราชการ

จังหวัดสื่อสารไปแลวมีประสิทธิภาพเปนเรื่องของระดับความสําเร็จ ใหประชาชนเขามามีสวนรวม

มาดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ คือ สรางเครือขาย ซึ่งจะมีสวนเสริมในดาน

ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารจากสวนราชการเปนสื่อกลาง และใหความสําคัญกับเร่ือง

ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เปนผลประโยชนถึงประชาชนสูกลุมเปาหมายเปนกระบวนการไปตามระบบ  

ดังกลาววา 

“ถาสมมุติเราเปลี่ยนรูปแบบ ตองคอย ๆ เราก็ยังคิดวาประชาชนทั่วไปแลว โดยสวน

ใหญ อาจจะยังไมไดมองถึงเม็ดเงิน แตถาเกิดวา เคาไดรับรูอยางที่บอกวา เคาได

รับรู มีความเขาใจ เคาจะรูเลยวาเคาจะรวมหรือไมรวม การจัดทําเวทีประชาคมก็ไม

นาจะเปนปญหา เมื่อกอนนี้กํานัน ผูใหญบานตองมีการประชุมชี้แจงชาวบานใหเคารู

เร่ืองราวที่เกี่ยวของเกี่ยวกับตัวเคา เคาก็จะมากัน มีการจัดทํา จปฐ. สํารวจขอมูลกัน 

ทําไปทํามา จปฐ. บอกวาถาไมตกตัวนี้ งบประมาณจะไมได จปฐ. ตก ถึงจะไดเงิน

มาพัฒนา ก็เลยทําใหชาวบาน เกิดกระบวนการ คือ ตองเอาคน ที่เปนเจาหนาที่ของ

หนวยงาน องคกร ภาครัฐ วิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนทุกคนใหขอมูลทําความ

เขาใจ อันนี้ถากลาวโดยรวมคือ ถาทุกคนมีพอยสที่ชัดเจนสื่อสารงาย” 82 

 นายวีระ  ทองประไพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี  มีความเห็น

แตกตางกันในเรื่องความสําเร็จการสื่อสารที่ดีควรจะเนนตัวเนื้องาน ตัวโครงการมากกวาไปยึดกับ

ตัวคน  ผลสะทอนตัวชี้วัดโดยตรงที่รับจากชาวบานโดยตรง คือ การสื่อสารที่ออกไป ถาไมใชตัว

ทานผูวาราชการจังหวัด  เชน เร่ืองเอกสาร ถาไมใชลายเซ็นของทานผูวาราชการจังหวัด บางครั้ง

อาจไมเกิดผลที่ชัดเจน หรือผูวาราชการจังหวัดไมส่ังการ  บางครั้งไมไดผล เพราะวาในภาคราชการ 

ยังยึดที่ตัวบุคคล ผูส่ังการเปนลายลักษณอักษรเปนหลัก ไมไดยึดตัวรายละเอียดหรือตัวโครงการ

ใหมันสัมฤทธิ์ และใหเกิดประโยชนสูงสุด จากความเห็นที่วา 

“รัฐบาลสงมากระทรวง กระทรวงสงจังหวัด บอกไกดวาตองทําอยางนี้ ทําโครงการ

เสนอสงมาใหเรา แลวเราก็มานั่งคุยกัน วาทําอยางนี้นะ ทุกคนเห็นดวย  เราก็เอา

                                                            
82สัมภาษณ นางสมพร มโนรัตน, ประชาสัมพันธจังหวัดสระบุรี, 26 กันยายน 2552. 
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โครงการเสนอระดับจังหวัด งบประมาณคอยวากันที่หลัง เร่ืองมันไปถึงระดับจังหวัด 

คณะกรรมการของจังหวัดก็จะพิจารณาภาพรวม ของแตละยุทธศาสตรวาตัวเงินหรือ

ตัวอะไรสําคัญที่จังหวัดใหได  หรือมันไมเกินไปที่จะทํา เราก็พยายาม  ผมพยายาม

ทําแบบวาเอาใจยุทธศาสตร แลวเอามันมาแผ มาดูวามันไปกันได คือบางครั้งภาค

สวนยังมองวายุทธศาสตรเฉพาะตัวเคาเองอยากทําแบบนี้ แลวมันก็กลายเปน ยอย 

เยอะมาก แลวมันก็ไมเขาใจ ผมพยายามทําใหใหญ แตถาทุกคนอยูในรมนี้หมด 

เพราะทุกคนอยูในรมนี้หมด คุณจะมาตอใหเปนใยแมงมุมยังไง เปนยังไง หรือให

รวมกันไดก็ใหอยูรวมกันซะ อะไรประมาณนี้ ผมมองวายาก” 83 

นายสมศักดิ์  จิตติมิตร เจาหนาที่ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรี ไดแสดง

ความเห็นสอดคลองกับทางพัฒนาการจังหวัด เกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ  

ผลสะทอนทางดานนโยบายนั้นขึ้นมาจากกํานัน ผูใหญบานและผูนําชุมชน วา 

“ถารูคอนเซ็ป เกี่ยวนโยบายก็จะทําใหเราทํางานไดงาย  เชน ดูวาสินคาของเราตรง

ใจผูบริโภคดวยการ ดึงจุดเดนของสินคาเราเอามาใช” 84 

โดย นายวีระ  ทองประไพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด มีความเห็น

เชนเดียวกันกับ ผูวาราชการจังหวัด ในประเด็นการใชส่ือโดยตรง ผานตัวกลาง คือ เครือขายที่มีอยู

ทุกหมูบาน และผานการประชุมหมูบาน การทําประชาคมตาง ๆ ทั้งทางเอกสาร เพราะถือวาเปน

ส่ือที่มีประสิทธิภาพดี ที่กลาววา 

“ส่ือ ผมจะมีเครือขาย จะมีเอกสารเปนรายปกษ จากสวนกลางเคาทําให  ใหความรู

เคา แลวก็โทรศัพท เพราะเรื่องสิ่งแวดลอมเปนเรื่องดวน เพราะบางครั้งเราติดตอไปทางบาน เร่ือง

เรงดวนเราใชโทรศัพท แจงเพื่อทราบ เทากับไดโตตอบกัน” 85 

ในทัศนะของ นายสมศักดิ์  จิตติมิตร เจาหนาที่ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรี   

นั้นมีความเห็นสอดคลองกับผูวาฯ ประสิทธิภาพการใชส่ือที่ไดผลที่สุดคือ การสื่อสารโดยตรง ผาน

ตัวกลางและใหสวนราชการสะทอนกลับมา ที่กลาวไววา 

                                                            
83สัมภาษณ นายวีระ ทองประไพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี, 

18 กันยายน 2552. 
84สัมภาษณ นายสมศักดิ์ จิตติมิตร, เจาหนาที่ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรี, 

15 กันยายน 2552. 
85สัมภาษณ นายวีระ ทองประไพ, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี, 

18 กันยายน 2552. 
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“เราตองพิจารณาสื่อ ดูวาเราจะสื่อแบบ 2 ทางหรือทางเดียว เชนถาชาวบานก็อาจ

ใชกํานันผูใหญบานสะทอนกลับมา ในงานของผมไมตองผาน เราสามารถใชส่ือ

สวนกลางได เชน ในเรื่องนโยบาย การอยูดีกินดีของประชาชน ใหเปนหลัก เชน ใน

เว็บไซดและกลองแสดงความคิดเห็นและเราตองบอกแหลงที่มาจะสะทอนขอมูล

กลับมา  สวนใหญจะใช โทรศัพทกลับมาซะสวนใหญรวดเร็ วแต เราตองดู

กลุมเปาหมายวาเคาใชส่ือและถนัดกลับอะไรที่เหมาะสมกับเคา”86 

 หลักเกณฑในการเลือกใชส่ือตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนายวิเชียร   

บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี นั้น มีความเห็นสอดคลองกันในการใชส่ือใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดคือ จากผูใหญบาน กํานันเปนหลัก เปนทางการและเปนพื้นฐาน ใชเครื่องมือคือ วิทยุชุมชน 

จดหมายขาวมีนักประชาสัมพันธในระดับเขตมีองคกรเครือขายเกษตรตําบลและมี ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี เนนเจาหนาที่เปนหลัก หนังสือพิมพ เพราะสามารถรูไดถึง feedback หรือผลสะทอน

กลับมา ไดกลาววา 

“การแจงขาวใหเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ การ

แจงการประสบภัยธรรมชาติ การจัดงานดอกทานตะวันบานตองประชาสัมพันธกวาง

เลย บุคคลเปาหมายก็ประกอบดวย นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ในวงกวางก็ได

แตหนังสือพิมพ วิทยุ โปสเตอร ส่ือขนาดใหญเลย ชองทางที่ชาวบานสงกลับมา ผล

ออกมาไมมากที่ศูนยบริการ คือกลองแสดงความคิดเห็นที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยี

จัดทําไว แตไมคอยไดใช หรือโทรหาเกษตรตําบล จดหมายก็มีแตนอย วิทยุไมมีเลย

เงื่อนไขเราจะใหติดตอโดยตรงเลย”87 

2. ดานประสิทธิผลของการสื่อสาร ในการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดมี

ความสําคัญที่ทําใหทราบผลของกระบวนการสื่อสารระหวางผูสงสารคือ ผูวาราชการจังหวัดและ

ผูรับสารคือ ประชาชน วาผูสงสารมีทัศนคติ ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะสื่อสารมากเพียงใด ซึ่ง

เปนองคประกอบของการสื่อสารที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือสําคัญระหวางประชาชนที่มีตอผูวา ซึ่ง

ไดแก ความรอบรูที่เกี่ยวกับงาน และความสามารถในการถายทอดขอมูลขาวสารตาง ๆ รายงาน

ความคืบหนารวมทั้งนโยบายการพัฒนาแผนของจังหวัด ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่น ในการ

ปกครองของผูวาราชการจังหวัดที่ผานชองทางตาง ๆ สงผลใหการพัฒนาบรรลุเปาหมายตามที่

                                                            
86สัมภาษณ นายสมศักดิ์ จิตติมิตร, เจาหนาที่ทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสระบุรี, 

15 กันยายน 2552. 
87สัมภาษณ นายวิเชียร บุญประสิทธิ์, เกษตรจังหวัดสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
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กําหนด ดังที่ นายวิเชียร  บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนผูรับสารนําไปปฏิบัติวามี 

ความเขาใจ อยางไรที่ไดระบุดังนี้ 

นายวิเชียร  บุญประสิทธิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี มีความเห็นสอดคลองกับผูวาราชการ

จังหวัดในการสื่อสารคือ การมีบุคคลเปาหมายและทําความเขาใจในเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ

ออกไป ตองประเมิน บุคคลเปาหมายกอนเพื่อใหทราบสิ่งที่จะดําเนินการประชาสัมพันธ เชน  

การขึ้นทะเบียนของเกษตร เศรษฐกิจ ตองลงพื้นที่เพื่อใหขอมูลวามาลงทะเบียนเพื่อความชัดเจน 

หรือสงจดหมายตอบกลับหรือโทรกลับมาเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งเปน Feedback 

เกิดความจริงใจในการสื่อสารและเปนรูปธรรมชัดเจนงายกวาในสิ่งที่เปนนามธรรมที่ส่ือสารยาก 

จากความเห็นที่วา 

“ยุทธศาสตรดานพัฒนาอาชีพ ไมยากเรื่องนี้งายมาก การพัฒนาอาชีพและรายไดไม

ยาก เพราะเปนเรื่องใกลตัว เปนชีวิตประจําวัน มีขอแนะนําพรอมทําตาม ดาน

อุดมการณ เปนคนละดับที่มีความคิด ไมยากนัก แตชาวบานทั่วไปยาก การ

ทองเที่ยว  ไมยาก เพราะคนที่เกี่ยวของมีผลประโยชนในรายไดดวย และพรอมที่จะ

รวม  การพัฒนาสังคมคุณภาพคน ไมยาก เพราะคนในชนบทตองการแกไขชีวิต

ความเปนอยู พัฒนาอยูแลว คนเจ็บคนปวย เลยอยากพัฒนา เลยมีความพรอมมาก 

ดานการขนสง เปนรูปธรรม งาย สรางถนนขนสงไมยากเห็นผลชัด ทรัพยากร

ส่ิงแวดลอม มันมีผลกับความเปนอยูมันเห็นภาพรอนเย็น คือชาวบานพยายามเขาใจ 

มีการเห็นภาพ เชน ความสกปรก ความสะอาดของพื้นที่ เ ร่ืองธรรมาภิบาล  

คนชนบทมีหลักคิดที่ดีกวาคนเมือง ไมยาก เพราะมีพื้นฐานความเปนวัฒนธรรม คือ 

การพูดตรง ๆ เขาใจงายดีกวา มีความจริงใจมากกวา สรุปคือนามธรรมสื่อสารยาก 

รูปธรรมสื่อสารงาย” 88 

 ซึ่งนายวินิจฉัย   ศรีมาชัย  นายอําเภอเมืองสระบุรี  ก็ไดมีความเห็นสอดคลองในเรื่อง

นี้และไดแสดงความเห็นวา 

“ตัวชี้วัดก็มีประมาณสองสามตัววัดที่ผมมอง ตัวชี้วัดแรกคือ ความไมมีประสิทธิผล

ซึ่งหมายถึงวา ส่ังไปปบเนี่ยจะบรรลุผลตามที่ต้ังไว คือใหตอบมาทันทีรวดเร็วแลวก็

เปนขอมูลที่ชัดเจน อันที่สองทางดานประหยัด ผูวาราชการจังหวัดสั่งเปปเดียวไม

ตองไปลงทุนอะไรหนักหนา เดี๋ยวนี้ส่ือสารมวลชนไวและคนใดก็ตามเมื่อผูวาราชการ

หวัด ถามไปตองตอบทุกคน อันนี้เปนคําสั่งคําขออยางหนึ่งของมหาดไทย ส่ิงที่เราถือ

                                                            
88สัมภาษณ นายวิเชียร บุญประสิทธิ์, เกษตรจังหวัดสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
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วาเปนธรรมเนียมในการปฏิบัติมาในตําบลหมูบานรวมทั้งองคกรทองถิ่นทุกแหง อันที่

สามก็คือ คุณภาพในการติดตอใหบริการเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือทุกอยาง ไมวาจะเปน

วิทยุกระจายเสียงทองถิ่นก็ดี หนังสือพิมพทองถิ่นก็ดี โทรศัพทมือถือก็ดี วิทยุโทรคม

มาคมตาง ๆ ทุกรูปแบบที่ผูวาฯสามารถที่จะดําเนินคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

รวดเร็วในการเขาถึงประชาชน อันนี้เปนตัววัดสามสี่อยางที่ผมมองผมเห็น” 89 
สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร 
ผลกระทบจากกระบวนการสื่อสารทางการเมืองผูวาราชการจังหวัดสระบุรีกับกลุม

ประชาชนในพื้นที่ และกลุมผูนําชุมชนที่ปฏิบัติงาน พบวาประชาชน โดยสวนใหญจะใหความ

รวมมือกับทางหนวยราชการในพื้นที่ ดังนั้น การขอมูลขาวสารกับประชาชนจึงเกิดประโยชนตอ

ประชาชนในดานแผนการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตรของจังหวัดเปนผลใหการพัฒนาในดาน

สาธารณูปโภค การพัฒนาทองเที่ยว การขนสงทางคมนาคมและการพัฒนาอาชีพของประชาชนใน

พื้นที่ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนกระทําไดโดยสะดวกขึ้นเพราะประชาชนมีชองทางในการสื่อสาร

ตอบกลับ (feedback )มาทางจังหวัดในหลายรูปแบบเชน ส่ือสารกลับโดยตรงกับผูวา ทางบุคคล 

ทางสื่อตาง ๆ ทั้งจดหมายและโทรศัพทหรือจากทางหนังสือราชการ เปนตน 

ประสิทธิผลของการสื่อสาร ของผูวาราชการจังหวัด สูประชาชนกอใหเกิดรูปแบบ

กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาสวนใหญมาจาก วิธีการคิดคือ ติดตอส่ือ 

แลวออกสื่อทันที ใชเทคนิค การใชสื่อตาง ๆ ที่มีอยูใหมีประโยชน รวมทั้งการพบปะพูดคุย จะทําให

การสื่อสารมีประสิทธิภาพและไดผลมากที่สุด90 ในการบริหารจัดการของทางจังหวัด นั้นเนนที่

ความตองการของประชาชนเปนหลัก  และมอบนโยบายใหทุกอําเภอ ทุกสวนราชการ นําความ

ตองการของประชาชนมาเปนหลัก ทําออกมาเปนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนชุมชน ปจจุบันเนน

ในเรื่องของแผนชุมชน ทําใหชาวบานรูจักในการวางแผนตัวเอง เพราะ ประชาชน จะรูความ

ตองการของตัวเอง และจัดลําดับความตองการไดถูก เมื่อจัดความตองการไดแลวทางจังหวัดก็ไป

เอาความตองการออกมา ดูวาสวนไหนของ แผนงานโครงการสามารถที่จะขอผานทางหนวยไหนก็

ได สวนไหนขอผานทองถิ่นได ก็ขอผานทองถิ่น สวนไหนขอผานทองถิ่นไมไดขอไปที่สวนกลาง สวน

ใดขอสนับสนุนจากภาคเอกชนได  ส่ิงสําคัญ คือตองการใหแผนของชุมชนมันไดเปนผลในรูปธรรม 

และเปนผลในทางปฏิบัติ เพราะวาแผนชุมชนที่นําไปเสนอใหชาวบานทําเปนเสมือนเหมือนกับเปน

แผนที่ สามารถเอาแผนเขามาแลวทําใหมันบรรลุเปนรูปธรรม อยางนอย ๆ ไมตองถึง 100% สัก 20 

                                                            
89สัมภาษณ นายวินิจฉัย  ศรีมาชัย, นายอําเภอเมืองสระบุรี, 15 กันยายน 2552. 
90สัมภาษณ นายธนเษก อัศวานุวัตร, ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 18 กันยายน 2552. 



148 

% ชาวบานก็จะพอใจ จะทําใหประชาชนเขามาชวยคิด มันก็จะเปนการผลักดันได ทําใหเกิดการ

พัฒนาบุคลากร คือ พัฒนาคน  และก็พัฒนาแนวความคิดของชาวบานดวย ทําใหสามารถ

แกปญหาตรงจุดที่ชาวบานเคาตองการ 91 

กระบวนการสื่อสารทางการเมือง เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูวาราชการจังหวัด ที่ทํา

ใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้น  ผูวาราชการจังหวัดจะมีหลักคิดและวิธีการอยูที่การทํางานเชิงประสาน

กับประชาชนเชิงพื้นที่   ในการลงพื้นที่ในแตละครั้ง ไดมอบหมายนโยบายการพัฒนาใหเปนไปตาม

แผนยุทธศาสตรส่ือสารโดยตรง ซึ่งดูไดจากการสะทอนกลับทางดานการพัฒนาประชาชนในพื้นที่

ไดรับขอมูลขาวสารมีการใหความรวมมือกับสวนราชการ และจากการตอบรับผานสื่อตาง ๆ ไมวา

จะเปนทางจดหมายหรือสงขอมูลมาโดยตรงแตที่ไดผลดีที่สุด คือ วิธีการสื่อสารโดยตรงผาน

เครือขายทางผูนําชุมชนและสงผานไปยังนายอําเภอและสงขอมูลไปยังผูวาราชการจังหวัด ไมวา

จะเปนในเรื่องการกําหนดนโยบายและการพัฒนาอุดมการณประชาธิปไตยทั้งในรูปแบบตาง ๆ ใน

แงของนามธรรมและรูปธรรมทั้งนี้  งานในเชิงรูปธรรมจะไดรับการสนับสนุนและใหความสนใจ

มากกวางานในเชิงนามธรรมนั้น ยังตองอาศัยการเสนอขาวและใหความรูความเขาใจอยาง

ตอเนื่องจากสวนราชการสงไปยัง ประชาชน เนื่องจากมีความแตกตางกันในหลายระดับทั้งดาน

รายได ทัศนคติความเชื่อ ที่มีมาตั้งแตดังเดิม รวมทั้งระดับการศึกษาความรู ความเขาใจ ในการรับ

ส่ือและการรับรูดานขอมูลขาวสาร ขาดการแยกแยะในประเด็นขอเท็จจริง ฉะนั้นจึงตองมีการ

พัฒนาในดานเนื้อหาและใชชองทางการสื่อสารใหมีความถี่ในการสงขาวอยางตอเนื่อง  

โดยผูวาราชการจังหวัดสระบุรีไดประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหมกับกระบวนการสื่อสาร ไดดังนี้ 

1. ผูวาราชการจังหวัดเปน ผูสงสาร (Sender) ซึ่งใชแนวคิดการสื่อสารโดยตรง ผาน

ตัวกลาง โดยมีหนังสือส่ังการและเอกสารชี้แจงรายละเอียด เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  เชน  

การประชุมประจําเดือนของจังหวัดและคณะทํางานตาง ๆ ที่ผูวาเปนประธาน ดําเนินงานมอบ

นโยบายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด และติดตามแผนงานยุทธศาสตรของจังหวัด

กับหัวหนาสวนราชการและผูนําชุมชน อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่เพื่อทําความเขาใจ   จังหวัดเคลื่อนที่

พบปะ กับประชาชนโดยตรง  เปนตน 

2. ในสวนของ เนื้อหาสาร (Massage) ในการสื่อสารของผูวาราชการจังหวัดกับ

ประชาชนทางดานเนื้อหา และวิธีการสงขาวสาร ของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี มีการเรียบเรียง

                                                            
91สัมภาษณ นายธวัชชัย เทิดเผาไทย, อดีตผูวาราชการจังหวัดสระบุรี, 29 กันยายน 

2552. 
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เนื้อหาของสาร โดยเนื้อหาขาวสารสวนใหญจะตองดูกลุมเปาหมายเปนหลัก เพื่อพิจารณาใน

หลายลักษณะขึ้นอยูกับปจจัย สถานการณ งบประมาณในการประชาสัมพันธ อีกทั้งอาจตองใช

ความสัมพันธสวนตัวประกอบ และวิธีการสื่อสารโดยตรงจากผูวาราชการจังหวัดเชน การจัดวิทยุ

ผูวาพบประชาชนและตอบคําถามในการรายงานขาวสารก็จะเปนบอกเลา เร่ืองนโยบายของ

สวนกลาง งานประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาขาวสารนี้ ผูวาราชการจังหวัดจะเตรียมการ

และมีกรอบเนื้อหาที่ตรงกลุมเปาหมายกับประชาชนคือนําขอมูลที่ใกลตัวประชาชนสอดแทรกและ 

ชี้แจงแผนงานตาง ๆ ผานการสื่อสารโดยตรงและผูวาราชการจังหวัด ยังใชเอกสารเพื่อความ

ละเอียด และทําใหเกิดความชัดเจนเนื้อหาไมคลาดเคลื่อน รวมทั้งมีการทําหนังสือราชการสงลงไป

อยางเปนทางการเพื่อส่ังการและมีรายละเอียดในกิจกรรมตาง ๆ ทําใหปฏิบัติงานไดตามแผนงาน

ไดถูกตอง ใหเขาใจงาย มีชวงเวลา ออกสม่ําเสมอ  การประชาสัมพันธนําสื่อมวลชนผูชํานาญ

โดยตรงมาทําหนาที่จัดกิจกรรมใหญ เนนเปนเรื่อง ๆ ไป   

3. หลักเกณฑการเลือกชองทางการสื่อสาร (Channel) ของผูวาราชการจังหวัดที่จะ

สงขาวสารไปยังผูรับสาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ใชการสื่อสารโดยตรง สงขอมูล

ขาวสารตรงไปยังประชาชนซึ่งเลือกใชเครื่องมือที่มีอยู อาทิ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เว็บไซด 

หนังสือพิมพ และเครือขายของสวนราชการตาง ๆ ผานชองทางที่มีอยูในพื้นที่  สวนใหญผูวา

ราชการจังหวัดจะสื่อสารโดยตรง ผานตัวกลางลง มาทางหัวหนาสวนราชการและผูนําชุมชน แจง

ตรงไปยังเครือขายของแตละหนวยงานที่มีอยูในพื้นที่  เชน ผูวาราชการจังหวัดจะทําหนังสือส่ังการ

ไปถึงหัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน สงตรงไปยัง กํานัน ผูใหญบาน และเครือขายในหมูบาน หรือ

ทางโทรศัพทโดยตรง ถาเปนเรื่องเรงดวน ตองการทราบขอมูลโดยตรงยังสามารถซักถามขอมูล

โตตอบกลับไดทันที แตส่ือที่ผูวาราชการจังหวัดมักใชและไดประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การใชการ

ส่ือสารโดยตรง ผานตัวกลางและหนังสือส่ังการ 

4. กระบวนการรับรูขาวสารของผูรับสาร (Receiver) จากการสื่อสารทางการเมือง

ของผูวาราชการจังหวัด ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในปงบประมาณ 2552  ระหวาง

วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2551–30 กันยายน พ.ศ. 2552 ในชวงปเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัด  ผูรับสาร หรือผูนําชุมชนสามารถ รับรูขอมูลขาวสาร จากผูวาราชการจังหวัด  

ไดโดยตรง ผานทางนายอําเภอที่รับนโยบายมาจากผูวาราชการจังหวัด มายังผูนําชุมชน และสวน

ใหญจะรับขอมูลขาวสาร ผานตัวกลางหลักคือ นายอําเภอซึ่งไดชี้แจง รายละเอียด ตอบปญหา 

ขอซักถาม  และกระจายขาวผานสื่อตาง ๆ โดยใชส่ือ หลากหลายรูปแบบ เชน  ผานการประชุม

จังหวัด คณะทํางานที่ไดแตงตั้ง ผานบุคคลกลุมเครือขายที่มีอยู ทางวิทยุชุมชน การประชุม

ประชาคมหมูบาน และหอกระจายเสียง ในสวนของชองทางการสื่อสารกลับ (feedback) ของ
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ประชาชนสวนใหญผานทางผูนําชุมชน หมูบานและสื่อสารไปยังนายอําเภอและสงกลับไปยังผูวา

ราชการจังหวัด สงยอนกลับไปทางเดิม ทั้งนี้ ประชาชนอาจใชชองทางโทรศัพทที่ผูวาราชการ

จังหวัดเปดไว เพื่อติดตอส่ือสารในเรื่องเรงดวน เพราะสื่อสารไดโดยตรงและสามารถตอบโตกันได

ทันที จึงเปนชองทางที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมาก 

5. ผลที่เกิดจากกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี 

(feedback)  ขาดขอมูลที่ไปสัมภาษณ กลุมขาราชการ กํานัน ผูใหญบานและ ชาวบาน ของผูวา

ราชการทําใหทราบวาการสื่อสารของผูวามีผลกระทบจากกระบวนการสื่อสารทางการเมืองผูวา

ราชการจังหวัดสระบุรีกับกลุมประชาชนในพื้นที่ และกลุมผูนําชุมชนที่ปฏิบัติงาน พบวาประชาชน 

โดยสวนใหญจะใหความรวมมือกับทางหนวยราชการในพื้นที่ ดังนั้น การขอมูลขาวสารกับ

ประชาชนจึงเกิดประโยชนตอประชาชนในดานแผนการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตรของจังหวัด

เปนผลใหการพัฒนาในดานสาธารณูปโภค การพัฒนาทองเที่ยว การขนสงทางคมนาคมและการ

พัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนกระทําไดโดยสะดวกขึ้นเพราะ

ประชาชนมีชองทางในการสื่อสารตอบกลับ (feedback )มาทางจังหวัดในหลายรูปแบบเชน 

ส่ือสารกลับโดยตรงกับผูวา ทางบุคคล ทางสื่อตาง ๆ  

จากการศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผูวาราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อ

การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในปงบประมาณ 2552  ที่กลาวขางตนพบวา

ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ใชแนวคิดกระบวนการสื่อสารโดยตรงและทําหนังสือราชการแบบเปน

ทางการ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนาม ในหนังสือส่ังการตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหม  


